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สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ครั้งที่ ๔ 

วันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB ๔๐๖ (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายจักรพงษ์  แสงมณี  รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ  
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ  
๑. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
๒. ส านักงบประมาณ  
๓. ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๔. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
๕. ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
๖. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
๗. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
๘. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
๙. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
 

ผลการพิจารณา 
มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    ๖,๖๗๓,๔๘๒,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จ านวนสูงขึ้นจากปี

ที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะเหตุใด 
- ขอทราบว่าสถิตการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เนื่องจากจะส่งทางด้าน

งบประมาณในระยะยาว เช่น ต้นทุน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
- ขอทราบความคืบหน้าเรื่องที่คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ง  
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- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการเป็นส่วนรวมของการให้ทุนพระราชทานการศึกษาหรือไม่ 
อย่างไร เนื่องจาก มีหลายหน่วยงานมีการด าเนินการให้ทุนในลักษณะนี้ 

- โครงการจัดท าคลังมูล (Data Warehouse) มติคณะรัฐมนตรี จ านวน ๔.๒ ล้าน ขอทราบเป็น
รูปธรรมว่าหากได้มีการจัดท าโครงการนี้ขึ้น จะท าให้การบริการจัดการการใช้งานมติคณะรัฐมนตรีดีขึ้นอย่างไร 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเพิ่มจากปีที่แล้ว ๑.๓ ล้าน เป็น ๓ ล้านบาท ขอทราบว่ารายละเอียดของรายการนี้ 

- ขอสอบถามบทบาทของ สลค. การบริหารจัดการในกรณีที่ประชนเข้าชื่อห้าหมื่นรายชื่อเพ่ือเสนอ  
ท าประชามติเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเพ่ือเข้าชื่อเสนอ โดยมีกลุ่ม Con For All (CALL) ได้รวบรวม 
และยื่นรายชื่อให้ กกต. ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ กกต. มีหนังสือตรวจรายชื่อครบถ้วนแล้วและส่ง 
สลค. ลงวันที่๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอทราบว่า สลค. ได้ด าเนินการอย่างไรกับข้อเสนอนี้  

- เรื่อง Strategic foresight ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี อยากทราบว่าแนวคิดนี้จะมีการพัฒนาใช้เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ส่งเสริมงานของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ อย่างไร 

- เรื่องกลไกของการบรรจุวาระคณะรัฐมนตรี พบว่ามีบางเรื่องที่พยายามผลักดันขับเคลื่อนจนหน่วยงาน
ได้วาระไปเรียบร้อย แต่ก็ไม่ได้มีการบรรจุวาระของคณะรัฐมนตรี ขอทราบว่าหากมีการเสนอแล้วแต่ไม่รับ 
การบรรจุวาระจะมีระยะเวลาเท่าไหร่ที่ท าให้ประเมินได้ว่าจะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าวาระ ทั้งนี้ มีสองเรื่อง
ที่รอจะได้รับการเสนอเข้าวาระ คือ การของบกลางเพ่ือเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ 

- เรื่องการตั้งงบประมาณซ่อมเครื่องราชย์ ขอสอบถามว่าบุคคลที่ได้รับเครื่องราชย์แล้ว เมื่อเครื่อง
ราชย์เกิดการช ารุดท าไมจึงต้องน ามาส่งให้ สลค. ซ่อม และสามารถซ่อมเองได้หรือไม่ ขอรายละเอียด TOR  
ขอการจัดท าเครื่องราชย์ ผู้รับจับจ้าง และราคา และขอสอบถามเรื่องอัตราค่าซ่อมว่าเหตุใดจึงมีเรทราคาท่ีสูง 

- ขอสอบถามว่า สามารถค้นหาข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีได้จากส่วนไหนบ้าง เนื่องจากมติ
คณะรัฐมนตรีมีความก้าวหน้าในการรวบรวม แต่ส่วนข้อสั่งการนายกรัฐมนตรียังไม่แน่ใจว่ามี เว็บไซต์ 
ในการให้ค้นหาหรือไม่  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีงบประมาณในส่วนของค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เกิดจากยอดส่งคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จ านวนสู่ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานเพ่ือให้ผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทราบถึงหน้าที่ว่าผู้ใดได้รับชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สูงขึ้น ต้องคืนชั้นรองในตระกูลเดียวกัน และได้รับคืน
กรณีผู้รับเสียชีวิต ประกอบกับค่าวัสดุและค่าวิชาชีพช่างมีราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การตั้งงบประมาณ 
ในส่วนของค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีจ านวนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการสร้าง ข้อดีของการซ่อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ราคาค่าซ่อมจะอยู่ที่ร้อยละ ๓๐ – ร้อยละ ๔๐ ของราคาสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

- กรณีตามข้อเสนอแนะในเรื่องรูปแบบและการใช้งานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ควรให้สะดวก
มากกว่านี้ ขอเรียนว่ารูปแบบและองค์ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

- กรณีจ านวนผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละปีมีจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ ราย แบ่งออกเป็นชั้น
สายสะพานมีจ านวน ๑๕,๐๐๐ ราย และผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพานจะได้รับร้อยละ ๑๐๐ 
ท าให้ไม่มียอดคงค้าง แต่ชั้นต่ ากว่าสายสะพานหน่วยงานได้ด าเนินการเฉลี่ยจ่ายให้ไปในแต่ ละกระทรวง 
เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณในการสร้างและซ่อมยังไม่เพียงพอต่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทั้งหมด 
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- กรณีภารกิจดูแลศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานที่มีหน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการเช่นเดียวกัน  
ขอเรียนว่าภารกิจนี้เป็นโครงการแยกเฉพาะและกฎหมายได้ก าหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการแบ่งส่วนราชการ 

- กรณีความคืบหน้าเรื่องที่คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

- ตามที่คณะกรรมาธิการขอเอกสารเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ลงวันที่ ๒๒ เมษายน จะเร่งรัดจัดส่งเอกสารตามที่กรรมาธิการขอเอกสาร 

- กรณีโครงการคลังข้อมูลดาต้าแวร์เฮ้าส์ เป็นโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องที่  
จะเสนอคณะรัฐมนตรี ส่วนโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ จะส่วนใหญ่เป็นเรื่องด้านไอที  
ด้านการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือประกอบการน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

- เรื่องร่างกฎหมายที่เสนอให้กับกฤษฎีกา กฎหมายที่ผ่านการตรวจร่างจากส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้วมีการปรับแก้มีการรับฟังความคิดเห็นใหม่ และมีการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายก่อนที่จะ
ส่งร่างกฎหมายนี้ไปที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

- เรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของของของประชาชน กฎหมายประชามติ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอ จัดท าประชามติจากส านักงาน กกต ในวันที่  
๑๙ กันยายน ๒๕๑๖ และได้ด าเนินการออกประกาศในเรื่องของการก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบการ
เขา้ชื่อ โดยมีการก าหนดรูปแบบรายงานความเห็น วิเคราะห์ผลกระทบในเรื่องที่จะเสนอต่อคณะมนตรี เพื่อให้
ความเห็นชอบในเรื่องการออกเสียงประชามติ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกฎหมายให้อ านาจก าหนด
ระยะเวลา 

- กรณีขั้นตอนการบรรจุวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับเรื่องจากหน่วยงาน รวบรวม
เรื่องเสนอจากเรื่องหน่วยงานที่จะเข้าครม. จะต้องมีการถามความเห็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จะต้องรอ
ความเห็นส าคัญในการบรรจุเรื่อง ครม.ถ้ามีเพียง พอเราถึงจะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ได้ กรณีปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการส่งเอกสารการบรรจุวาระการประชุมล่าช้าเสนอข้อมูลมาไม่ครบถ้วน  
หรือว่าไม่มีประเด็นที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หรือไม่มีความชัดเจนว่าจะเสนอเรื่องอะไร จึงต้องถาม
กลับไปใหม่เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้น เรื่องที่ต้องรอความเห็นจากหน่วยงานเป็นจ านวนมาก เพราะว่า 
เป็นเรื่องที่เก่ียวกับภาระงบประมาณทางการเงิน 

- กรณีการตั้งงบประมาณค่าซ่อมเครื่องราชที่มีราคาสูง ได้ตอบไปแล้ว และสาเหตุที่ไม่ให้ซ่อม 
เครื่องราชเนื่องจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่ วยงานเดียวที่ ได้รับสิทธิ์ ในการสร้างซ่อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมาย ดังนั้น ถ้าช ารุดสามารถติดต่อส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพ่ือซ่อมแซม
ต่อไป  

- กรณีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีสถานะเทียบเท่ากับมติคณะรัฐมนตรี หากด าเนินการค้นหา  
โดยพิมพ์ค าว่า เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ถ้าท่านพิมพ์ค านี้เข้าไป มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นข้อสั่งการ
ของท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นมาให้ท่านสามารถศึกษา ทุกครั้งที่มีการประชุม จะมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ออกมากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 

- กรณีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช ารุดเสียหายผู้ที่ได้รับเครื่องราชดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การซ่อมแซมจะต้องพิจารณาก่อน
ว่าซ่อมแซมที่ใดบ้าง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อยู่ในตระกูลใดและล าดับชั้นใด 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรพิจารณาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการน าวัสดุมาจัดท าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้มีความ

คงทนแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการตั้งงบประมาณในส่วนของการซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละปี 
มีจ านวนสูงขึ้น 

- เมื่อมีร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ในขั้นตอนที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งกลับ 
ร่างกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งบางครั้งคณะรัฐมนตรีได้มีการแก้ไขเนื้อหาส าคัญในร่างที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเข้ามา แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการแก้ไขเนื้อหาส าคัญ ก็จะส่งไปยัง  
สภาผู้แทนราษฎรและได้พิจารณาภายในหนึ่งสัปดาห์ จึงท าให้ไม่มีขั้ นตอนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่คณะรัฐมนตรีได้แก้ไข จึงเห็นควรเสนอให้มีการรับฟังความเห็นในขั้นตอนนี้
เฉพาะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีการแก้ไขในร่างที่ส านักงานคณะกฤษฎีกาได้ด าเนินการแล้ว  

- กรณีมีการเวียนหนังสือให้หน่วยงานแสดงความคิดเห็นต่อร่างการเงินเพื่อให้นายกรัฐมนตรีใช้ในการ
พิจารณาว่าจะให้การรับรอง เห็นว่าควรจะถามเฉพาะว่าร่างกฎหมายนี้จะเพ่ิมภาระทางการคลังสูงกว่า 
ที่นายกรัฐมนตรีจะรับได้หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ควรถามความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระอ่ืนๆ ซึ่งมีขั้นตอนอ่ืนรับรอง 
ไว้อยู่แล้ว  

- สลค. ควรปรับบทบาทหน้าที่จากเดิมเป็นผู้แจ้งมติไปสู่กลไกเชิงรุกและผลักดันผลสัมฤทธิ์นโยบายรัฐ 
โดยเฉพาะประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง จึงขอเสนอให้ สลค. พัฒนาระบบปฏิบัติงานดิจิทัล
แบบครบวงจร ตั้งแต่การเสนอเรื่อง การจัดวาระคณะรัฐมนตรี จนถึงระบบติดตามผล 

- การขาดกลไกเตือนล่วงหน้าว่ามติคณะรัฐมนตรีที่เสี่ยงจะท าล่าช้า เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
และสั่ งการเพ่ิ มเติม  จึ งขอเสนอให้  สลค. พัฒนาระบบการติดตามมติคณะรัฐมนตรีแบบเรียลไทม์  
โดยระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ ข้อสั่งการ และกรอบเวลาอย่างชัดเจน 

- กรณี สลค. ไม่มีระบบรายงานสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนและรัฐสภา ตรวจสอบความคืบหน้าของมติ
คณะรัฐมนตรีรายกระทรวง รายฉบับ หรือหลายประเด็นได้อย่างเนื่อง จึงเสนอให้ สลค. จัดท า Dash Board 
ส าหรับรัฐสภาและสาธารณะให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่นเดียวกับระบบ PS-MIS ของการคลัง จึงเสนอให้ 
สลค. จัดตั้งหน่วยงานภายในส าหรับติดตามมติคณะรัฐมนตรีของ สลค. เป็นการเฉพาะ เพ่ือเร่งรัดประเด็น 
ที่ค้างอยู่และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะๆ 

- ส านักงานเลขาคณะรัฐมนตรี ควรจ าท าการค้นหาข้อมูลที่สามารถแยกออกเป็นมติครม.กับข้อสั่งการ
นายก เพราะประชาชนอาจจะไม่รู้ว่าจะต้อง search ค านี้ถึงจะพบข้อความดังกล่าวเฉพาะที่เป็นแบบข้อสั่ง
การนายก และไม่แน่ใจว่าทุกอันเป็นข้อสั่งการนายกหรือในมติครม. ทุกข้อมูลหรือไม่ หรือว่าข้อมูลบางไม่ได้
เข้าไปอยู่  

- ส านักงานเลขาคณะรัฐมนตรี ควรมีแนวทางการรับฟังความคิดเห็น และขั้นตอนการรับฟังความ
คิดเห็นที่ชัดเจน ต่อกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชบัญญัติและมีการน าเสนอต่อสภาผู้แทนในวันถัดไป 
ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร แม้จะมีการรับฟังความ
คิดเห็นมาก่อนก็ตาม เพ่ือประกอบการพิจารณา  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลต้นทุนการผลิต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

และ TOR เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
- น าย วี ร ะ   ธี ร ะภั ท ราน น ท์  กรรม าธิ ก าร  ข อรายล ะ เอี ย ด ยอด ค งค้ า งข อ งผู้ ที่ ได้ รั บ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายทั้งหมด มีจ านวนเท่าไร 
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- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางเงินส ารองฉุกเฉิน ปี ๒๕๖๘ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า ในวงเงิน ๗ ,๔๐๐ ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่  
๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ 

- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดการจัดท าคลังข้อมูล (Data Warehouse) มติคณะรัฐมนตรีเพ่ือรองรับการดึงข้อมูล 

ไปใช้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน (จ านวน ๔,๒๔๓,๕๐๐ บาท)  
๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ  

และการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี (จ านวน ๓,๐๐๒,๗๐๐ บาท)  
๓. รายชื่อร่างกฎหมายที่มีการรับฟังความเห็นหลัง ครม. มีมติอนุมัติให้ส่งมาที่สภาผู้แทนราษฎร  

และ กรอบเวลาที่เกี่ยวข้อง (วันที่ ครม. มีมติ / ช่วงเวลารับฟังความเห็น / วันที่ถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระ  
การประชุมสภา) 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียด TOR ขอการจัดซ่อมเครื่องราชย์ ผู้รับจับจ้าง และราคา 
๒ . ขอทราบรายละเอียด เกี่ ย วกับค่ า ใช้ จ่ าย ในการซ่ อมแซมและรูปแบบการซ่อมแซม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
ส านักงบประมาณ     ๑,๒๓๐,๗๐๖,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงบประมาณในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้รับจ้างทิ้งงานเกี่ยวกับการตกแต่งภายในอาคาร

ส านักงบประมาณอย่างไร  
- ขอทราบความคืบหน้าและผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดท าระบบ e-Learning ว่าในปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งาน

เป็นจ านวนเท่าไร  
- ขอทราบว่าเพราะเหตุใดรายการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของเงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ถึงมีจ านวนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

- เมื่อพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุน อปท. เดิมเป็นการแบ่งเท่ากันร้อยละ ๓๐ ผกผันตามรายได้ 
ร้อยละ ๔๐ ตามขนาดพ้ืนที่ร้อยละ ๑๕ ประชากรร้อยละ ๑๕ ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ า เนื่องจาก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีเงินสะสมเป็นจ านวนมาก แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่สูง  
เมื่อใช้งบประมาณไม่หมดจึงตกเป็นเงินสะสม เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเป็นจ านวนมาก  
กับที่มีเงินสะสมติดลบ และได้รับการจัดสรรงบประมาณที่น้อย จึงเป็นปัญหาความเหลื่ อมล้ า ดังนั้น เสนอ
แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน อปท. เพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ อปท.ควรด าเนินการ 
จัดสรรจากการจัดเก็บเองร้อยละ ๑๐ ขนาดพ้ืนที่ร้อยละ ๑๕ ประชากรร้อยละ ๑๕ แบ่งเท่ากันร้อยละ ๒๐ 
และผกผันร้อยละ ๔๐  

- ขอทราบประสิทธิผลของการจัดโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) 
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- กรณีงบกิจกรรมจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งในปี ๒๕๖๘ ตั้งไว้ที่  
๖.๕ ล้านบาท แต่ปี ๒๕๖๙ ตั้งไว้ที่ ๗.๕ ล้าน ขอทราบว่ากระบวนการได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรท าให้งบเพ่ิมขึ้น
ถึง ๑ ล้านบาท 

- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) และ หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ
ระดับกลาง (นงก.) ขอสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรนี้ รวมถึงผู้เข้าร่วม ซึ่งกังวลในส่วนของผลประโยชน์
ทับซ้อน 

- เป้าหมายของการเปิดเผยงบประมาณจะสามารถคาดหวังใน ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑. ข้อมูลงบประมาณ
รูปแบบตารางที่สามารถวิเคราะห์ต่อได้ง่าย ๒. ค าของบประมาณเพ่ือสามารถตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยว
กระบวนการงบประมาณก่อนที่จะเข้ามาเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ๓. ฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์ 
ที่สามารถเข้าถึงงบประมาณท้องถิ่น อปท ทุกแห่งเปิดเผยในข้อมูลแหล่งเดียวกัน ๔. กรณีเช่นเงินเด็กเล็ก  
หรือเงินผู้ สู งอายุที่ คณ ะรัฐมนตรีรับทราบหลักการมาและมีค าของบประมาณ  แต่ ไม่ปรากฏใน  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ขอทราบว่าเกิดข้อผิดพลาดในส่วนใดและส่วนใดควรเป็นผู้รับผิดชอบกับ
ประเด็นนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนจ านวนมากคาดหวัง 

- ขอสอบถามเรื่องการตั้งผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดให้ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งรายจ่ายภาพรวม 
และรายจ่ายลงทุนถึงร้อยละ๑๐๐ ซึ่งเป็นเป้าหมายในปี ๒๕๖๙ เห็นว่า เป็นการตั้งค่าที่อาจเป็นไปไม่ได้หรือไม่ 
ขอให้อธิบายเหตุผลว่าท าไมถึงตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐  

- เรื่องงบระบบ New e-Budgeting ซ่ึงตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเสร็จภายในปี ๒๕๖๘  
ขอสอบถามความคืบหน้าของระบบ New e-Budgeting ว่ามีการด าเนินไปอย่างไรบ้าง รวมถึงได้มีการเช่า
ระบบ Private Cloud  

- การพิจารณาบัญชีนวัตกรรมที่ให้ข้อมูลว่ามีเพ่ิมเติมจากปี ๒๕๖๘ จ านวน ๖๓ รายการ ขอทราบว่า
มีรายการที่ได้จ าหน่ายออกไปบ้างหรือไม่ เนื่องจากบัญชีนวัตกรรมที่มีตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ อาจจะไม่เป็นนวัตกรรม
แล้วในปัจจุบัน 

- เรื่องราคามาตรฐานหรือราคากลาง เมื่อมีประเด็นของ สตง. ที่มีการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี ฝักบัวที่มีราคา
แพง แต่เมื่อสืบค้นพบว่าโต๊ะ เก้าอ้ีไม่มีราคามาตรฐาน เห็นว่าของเหล่านี้ควรมีราคามาตรฐานแล้วหรือไม่  
จึงขอให้ชี้แจงเรื่องราคามาตรฐานดังกล่าว 

- เรื่องงบก่อสร้างอาคาร จ านวน ๒๕๐ ล้านบาท ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยระบุว่าเป็นเขตที่ ๑๘  
ซึ่งหมายความว่าเป็นตึกหลังที่ ๑๘ ใช่หรือไม่ ขอสอบถามเหตุผลว่าท าไมถึงต้องสร้างตึกในท้องที่ต่างๆ  

- งบประมาณเช่าระบบ Cloud จ านวน ๖๗ ล้านบาท ขอสอบถามว่า ได้ใช้ของภาครัฐที่ได้ลงทุนไป
จ านวน ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท หรือเป็นการเช่า Cloud ของหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ สนับสนุนให้ใช้ Cloud 
ของภาครัฐเพราะได้ลงทุนไปเยอะแล้ว หากสามารถดึงหน่วยงานมาใช้ Cloud ของภาครัฐก็จะท าให้
ประสิทธิภาพดีขึ้น 

- เรื่อง New e-Budgeting ขอสอบถามว่าจะเปิดใช้งานได้เมื่อไหร่ เข้าใจว่า New e-Budgeting 
จะต้องเชื่อมต่อกับอีกหลายหน่วยงาน และจะเปิดใช้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนเพียงใด 

- เรื่องการของบส าหรับ Public และ Private Cloud ขอสอบถามว่า ส านักงบจะไปใช้ประโยชน์ 
ที่ทาง DGA จะต้องด าเนินการอยู่แล้วหรือไม่  

- ขอสอบถามว่าส านักงบประมาณสามารถตั้งหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือตั้งค าของบประมาณ  
ของหน่วยงานได้หรือไม่ หากหน่วยงานมีค าขอก่อสร้างอาคารอาจมีเงื่อนไขด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือหากหน่วยงานต้องการเช่ารถ อาจก าหนดเงื่อนไขการจัดเช่าเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า 
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- ขอสอบถามว่าส านักงบประมาณสามารถเผยแพร่ค าของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  
แต่ละกระทรวงตั้งแต่เวลาเนิ่นๆ ได้หรือไม่ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณตั้งแต่  
ก่อนตั้งค าของบประมาณ  

- เรื่องระบบ New e-Budgeting ขอทราบรายละเอียดระบบการท างานของ New e-Budgeting 
และนอกจากที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ กับหน่วยงานอ่ืน การตรวจสอบการทุจริตหรือแนวโน้มการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบ้างหรือไม่ 

- โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ ในแผนบูรณการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งในปี ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘ ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ แต่หายไปในปี ๒๕๖๙ ขอสอบถามว่า
ได้ตรงกับที่ชี้แจงไว้หรือไม่ว่าเป็นการหาผู้รับเหมาได้ไม่ทันในปีนี้ ขอสอบถามว่าโครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสที่ไม่ได้มีงบประมาณในปีนี้ จะยังมีการด าเนินการต่อหรือไม่  

- ขอให้ยืนยันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล ในปี ๒๕๗๐  
ตามที่ส านักงบประมาณรับปากไว้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจะมาขอตรงต่อส านักงบประมาณ ภายในปี 
๒๕๗๐ ได้หรือไม่  

- ขอสอบถามว่าอาคารของส านั กงบประมาณสามารถเข้าไปดู งานได้ เมื่ อไหร่  เนื่ องจาก
คณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ ได้ติดต่อไปแต่ได้รับแจ้งมาว่ายังไม่มีความสะดวก  

- การจัดสรรรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลกลางที่ ขอทราบกระบวนว่ารัฐบาลได้มีกรอบให้กับ  
ส านักงบประมาณในการก าหนดกรอบไว้หรือพิจารณาตามค าขอหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ค าของบประมาณกับคณะกรรมการติดตาม
งบประมาณหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าการเปิดเผยค าของบประมาณจะช่วยท าให้การพิจารณางบประมาณ  
ได้ในหลาย ๆ ด้าน 

- ขอทราบแนวทางการต่อเรือรบต่อเป็นกองเรือหรืออย่างน้อยต้องต่อเป็นคู่ ไม่มีประเทศไหน
ด าเนินการต่อเรือรบโดยเฉพาะเรือฟรีเกตทีละล า ซึ่งสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะไม่สามารถประมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้ ค่าเตรียมอู่ต่อเรือค่าเตรียมบุคลากร ซึ่งถ้าเกิดต่อเรือ ๒ ล า หรือต่อเป็นรูปแบบกองเรือสามารถที่จะ
สามารถเฉลี่ยต้นทุนกันได้ มีแนวทางอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการตกแต่งอาคารส านักงบประมาณ จ านวน ๔๒๐.๕๘๒ ล้านบาท ได้ด าเนินการลงนาม 

ในสัญญาปี ๒๕๖๓ เมื่อด าเนินการไประยะหนึ่งปรากฏว่าผู้รับจ้างด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด หน่วยงาน  
ได้ด าเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างก าหนด จนในปี ๒๕๖๗ ค่าปรับมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ ๑๐  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๓ หน่วยงาน
สามารถด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ เมื่อได้บอกเลิกสัญญางบประมาณในส่วนที่เหลือ หน่วยงาน
ได้จะมอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาด าเนินการ และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
โดยให้กรมโยธาธิการและผังเผืองเบิกจ่ายแทน 

- กรณีการจัดท าระบบ e-Learning และแพลตฟอร์มทั้ง ๒ โครงการนี้ e-Learning เป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนแพลตฟอร์มเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นโครงการ 
ที่ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อน 
ค่าเป้าหมายตามดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
โดยแพลตฟอร์มที่หน่วยงานได้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณจ านวน ๒๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่าง 
การทดสอบระบบในส่วนนี้เมื่อทดสอบระบบเรียบร้อยจะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน 
และสร้างการรับรู้ด้านการใช้งบประมาณภาครัฐ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ส่วน e-Learning ได้ตั้งงบประมาณ
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จ านวน ๑๓ ล้านบาท ซึ่งได้ด าเนินเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ แต่มีผู้รับจ้างยื่นเข้ามา
รายเดียวท าให้ต้องท าการยกเลิกไป ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการประกวดจัดซื้อจัดจ้าง และจะสามารถ  
ลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนกรกฎาคม  

- กรณีระบบการติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งที่หน่วยงานด าเนินการเพ่ือรองรับตาม 
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยงานได้พัฒนาระบบตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ 
เป็นต้นมา ปัจจุบันหน่วยงานใช้ระบบนี้เพ่ือติดตามและประเมินผลก่อนการจัดท างบประมาณ เช่น การติดตาม 
การใช้จ่ายงบลงทุนต่าง ๆ โดยการน าเข้าข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  
และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าเป็นรายงานแผนผลการด าเนินงานและแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ทุกไตรมาสเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ส่วนข้อมูล เรียลไทม์ (Real-time) เป็นข้อมูลที่เสนอต่อนากยกรัฐมนตรี 
รายสัปดาห์ ทั้งนี้ หลังจากจบปีงบประมาณมีการประมวลข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายเงิน รวมถึง
แผนผลการใช้จ่ายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อมูลรายจ่ายลงทุนทั้งหมดจะอยู่ในไตรมาสที่ ๔ จะเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

นอกจากนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น จ านวน ๒,๒๔๗ หน่วย 
เดิมได้มีการออกแบบระบบประมาณ ๗๐๐ หน่วย ท าให้ไม่สอดคล้องกับปริมาณหน่วยงานที่เพ่ิมข้ึน จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

- กรณีค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ระบบ Smart Office หน่วยงานตั้งงบประมาณจ านวน  
๙.๗ ล้านบาท เนื่องจาก ภารกิจงานของหน่วยงานต้องบริหารจัดการหน่วยงานท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น  ท าให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่ยังไม่ระบบการติดต่อสื่อสาร หน่วยงานจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาตัวระบบ Smart Office 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณทั้งส่วนกลางและส่วนพ้ืนที่ โดยแบ่งออกเป็นการ
จัดหาจอภาพและระบบเครือข่ายในห้องประชุมเพ่ือท าให้ติดต่อสื่อสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- กรณีภาพรวมเงินอุดหนุน อปท. ลดลง เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงมีงบประมาณในปี ๒๕๖๙  
มีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๘ เป็นจ านวน ๑,๒๓๔.๗๔๖๖ ล้านบาท ส่วนที่เพ่ิมขึ้นจะเป็นเงินอุดหนุน 
ตามวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะลดลงในส่วนเงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่ ดังนั้น ภาพรวม 
ของงบประมาณไม่ลดลง 

- กรณีเงินอุดหนุนสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับรายได้ของ อปท. เช่น พ้ืนที่ที่มีรายได้เป็น
จ านวนมากให้อุดหนุนน้อยลง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยหน่วยงานได้ค านึงถึงเรื่อง  
การจัดสรรงบประมาณให้กับ อปท. โดยให้พิจารณาตามขนาดพ้ืนที่ จ านวนประชากร และการจัดเก็บรายได้ 
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการก าหนดจากคณะกรรมการกระจายอ านาจ ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่
หน่วยงานค านึงถึงการจัดสรรงบประมาณต้องพิจารณาเงินนอกงบประมาณประกอบ จะเห็นได้ว่าเกณ ฑ์ 
การจัดสรรงบประมาณให้กับ อปท. ให้เกิดความเป็นธรรมเป็นสัดส่วน ๔ ปัจจัย เป็นการร่วมหารือและมติ 
ของคณะกรรมการกระจายอ านาจ 

- กรณีการจะยกเลิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเรื่องต้องหารือกับคณะกรรมการ
กระจายอ านาจทั้ง โดยหลักอะไรที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
หน่วยงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  

- กรณีประสิทธิผลของการจัดโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ  
และภาคเอกชน ในด้านการบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นการน าความรู้ไปปรับใช้
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ในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
และการพัฒนารูปแบบและวิธีการงบประมาณที่เหมาะสม 

- กรณีเงินนอกงบประมาณ รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารค าขอหรือเอกสารชี้แจงงบประมาณ 
ส่วนรายละเอียดข้อมูลขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- กรณีงบประมาณรายจ่ายในการอุดหนุนที่จะดูแลดูแลเด็กแรกเกิด ผู้ยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคน
พิการ ด าเนินการตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รับข้อข้อเสนอไปพิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความจ าเป็นความเหมาะสม ความการด าเนินการข้อเสนอแนะดังกล่าวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
รวมถึงภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นในอนาคต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณา ข้อจ ากัด และปัจจัยทุกด้าน รวมถึงสถานะทางการเงินคลังของประเทศ แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ 
ในเรื่องการดูแลเด็กแรกเกิด 

- เรื่องเอกสารค าของบประมาณส านักงบประมาณไม่สามารถจัดส่งค าขอให้กับผู้ขอได้เนื่องจากต้อง
ขออนุญาตเจ้าของข้อมูล มีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ ค าขอเป็นของหน่วยราชการที่ส่งค า ขอมาที่ส านัก
งบประมาณ มีการด าเนินงานเผยแพร่ค าของบประมาณอีกช่องทางในรูปแบบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  
ยังไม่สมบูรณ์  

- ภาพรวมการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ลดลง  
การด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นหน่วยรับงบประมาณใหม่ ในปี ๒๕๖๙ มาจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าแห่ง ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นมาจากเรื่อง งบด าเนินงานต่าง ๆ และ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้นประมาณ ๑ ล้านบาท การก าหนดตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐  
ในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีจึงเป็นตัวข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ร่วมกับกรมบัญชีกลาง  
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) รับตัวชี้วัดไปด าเนินการ การก าหนดให้การก่อหนี้
เต็มร้อย คือความคาดหวังการใช้งบประมาณในแต่ละปี ส านักงบประมาณเขตพ้ืนที่ ต่าง ๆ เร่งรัดด าเนินการให้
ความรู้ด้านการจัดท างบประมาณและขั้นตอนการพิจารณางบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจัดท าหลักสูตรต่าง ๆ รองรับการกระจายอ านาจที่ให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วน 

- กรณีการก่อสร้างอาคารส านักงานงบประมาณเขตพ้ืนที่ ๑๘ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากประสบ
ปัญหาสถานที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและห้องประชุมกับส่วนราชการในการจัดท างบประมาณ 

- กรณีบัญชีนวัตกรรมเรื่องบัญชีนวัตกรรมเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนเมษา ๒๕๖๘ 
บัญชีนวัตกรรมขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน ๘๒๒ ผลงาน โดยผลงานที่หมดอายุไปแล้วประมาณ ๒๕๒ ผลงาน 
คงเหลือผลงานที่อยู่ในบัญชี จ านวน ๕๖๘ ตามระเบียบการขึ้นบัญชีนวัตกรรมอายุสูงสุดไม่ เกิน ๘ ปี  
ในแต่เงื่อนไขมีรายละเอียดหากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขึ้นทะเบียนที่เคยจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานแล้ว  
ของภาครัฐให้ขึ้นทะเบียนได้ไม่เกินระยะเวลา ๓ ปี ด าเนินการปลดบัญชี 

- การจัดสรรงบประมาณให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจโดยเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณรับงบประมาณโดยตรง คือให้ประชาชนดูแลตัวเองและแก้ปัญหา ให้เกิด
ความยั่งยืนในระยะยาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน ๗๖ แห่ง เทศบาลนคร จ านวน ๓๐ แห่ง เทศบาล
เมือง ๑๙๕ แห่ง การจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘ เพ่ิมเติม เทศบาลต าบล จ านวน ๒ ,๒๐๐ แห่ง  
ขอตรงมาที่ส านักงบประมาณ จ านวน ๔๗ แห่ง ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่เหลือจ านวน ๕,๒๙๕ แห่ง 
ติดตามประเมินผลเป็นระยะ ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจ ต้องด าเนินการเพ่ิมองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณและข้ันตอนการจัดท างบประมาณ ผ่านส านักงบประมาณเขต  
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- กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นกระบวนการที่ต้องบูรณการร่วมกันหลายฝ่าย 
ควรจะเป็นรูปแบบอย่างไร หรือน างบอุดหนุนเฉพาะกิจไปเป็นอุดหนุนทั่วไป ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
ในทางปฏิบัติ เมื่อด าเนินการไปแล้วประสบปัญหาตามมาหรือไม่ ตอบโจทย์จริงหรือไม่  

- เรื่องงบกระตุ้นเศรษฐกิจ Google Forms เป็นเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่น ก ากับดูแลโดย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงบประมาณน าระบบกระดาษท าการหรือ template ในระบบ  
New e-Budgetting มาใช้โดยเราใช้วิธีดาวน์โหลดเป็นเอกเซลเทมเพลตที่เป็นแม็คโคร แอนเนเบิล จ านวน  
๗๗ จังหวัด ๘๗๘ อ าเภอ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดระบบเอกเซลเทมเพลตไปกรอกข้อมูล เมื่อเสร็จแล้ว
อัพโหลดข้อมูลกลับเข้ามา โดยทดลองใช้ระบบ New e-Budgetting: ในการเสนอค าของบประมาณในเรื่อง
ของงบกระตุ้นเศรษฐกิจ จ านวน ๑๕๗ ,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือความเข้าใจว่า  Google Forms ไม่ได้ ใช้  
ส านักงบประมาณใช้โปรแกรมกระดาษท าการ  

- เรื่องของไฟล์เอกเซลอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเป็นเอ็กซ์เซล ดาต้า ผ่าน ครม. ให้ความเห็นชอบ
จัดท าข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เล่มขาวคาดแดง มีทั้งหมด
จ านวน ๑๓ ฟีล แยกเป็นรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน ระบบ New E-Budgeting ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
๖๕๐,๗๒๓,๔๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๘ ของบประมาณเบื้องต้น จ านวน ๑๙๔ ล้านบาทเศษ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พร้อมด าเนินการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๗๐ ซึ่งอาจท า
งบประมาณแบบเดิมคู่ขนานกับระบบ New E-Budgeting เก็บข้อมูลในรูปแบบของ cruder ไว้ตรงกลาง 
ปัจจุบันได้ด าเนินการเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยรับงบประมาณ จ านวน ๙ ระบบ ดังนี้ 

๑ .ร ะ บ บ  eMENSCR ห รื อ  Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and Country Reform เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๒.ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือเรียกว่าอีแพลนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น E-plan  

๓. ระบบ ELR บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. ระบบจ่ายเงินตรงในเรื่องของเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 
๕. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง E-GP (อีจีพี) ของกรมบัญชีกลาง 
๖. ระบบบริหารการเงินการคลังในรูปแบบของ New GFMIF ของกรมบัญชีกลางไม่สามารถจะส่ง

ข้อมูลที่เป็นลักษณะ Real Time 
๗. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และสนับสนุนการตรวจสอบ หรือ E-audit ของส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 
๘. ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่อยู่บน stage 
๙. ระบบ E-Margeting ระบบ LEC ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบ LHR ของกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เสนอของบประมาณในปี ๒๕๖๙ และในวงเงิน ๖๗ ล้านบาท เป็นเรื่อง
ของ cloud ที่จะน ามาใช้กับ New E-budgeting การด าเนินการเรื่องคลาวด์ประสบปัญหาพอสมควรในการ
จัดซื้อจัดจ้างในปี ๒๕๖๘ ในเรื่องของ TOR  

- กรณีส านักงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจ านวน  
๖ เท่า ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเดือน เพ่ิมขึ้นมา ๒๕,๕๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๑๘ การขยายผลจากการ
โครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค เป็น ๓๐ บาท รักษาทุกที่ ซึ่งการรักษาทุกที่ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น และการ
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ิมเติมให้กับ เรื่อ งของพีแอนด์ พี  (Promotion and Prevention) โปรโมชั่น  
แอนด์พรีเวนชั่น คือ เรื่องการป้องกัน  
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- เรื่องของ physical multiplier ไว้ ประมาณ ๘๕๔,๔๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างวิเคราะห์
ผลกระทบการใช้จ่ายงบประมาณ ด าเนินการลงนามในสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ก าหนดแล้วเสร็จ 
๓ เดือน ประมาณเดือนสิงหาคม เพ่ือจัดท า โมเดลค านวณ Physical multiplier จ าแนกตามด้าน  
ตามโครงสร้าง Input Output ของ Input Outputable และจ าแนกตามรายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน 
ส าหรับน ามาใช้ในการประกอบพิจารณา การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- กรณีการบรรจุเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ ส านักงบประมาณ
ก ากับ ดูแล อย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกินกรอบอัตราก าลังและงบประมาณ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เมื่อพิจารณาตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหาร จัดท าบริการสาธารณะ การเงินการคลัง และการก ากับดูแล ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการกระจายอ านาจ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
แต่ในปัจจุบันการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับ อปท. ยังไม่มีความเป็นอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรอย่างแท้จริง ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพิจารณายกเลิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและปรับให้
เป็นอุดหนุนทั่วไป  

- ขอให้ส านักงบประมาณมีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีสัดส่วนในงบประมาณ 
ของจังหวัดในแต่ละจังหวัดโดยให้มีโอกาสท าค าของบส่วนกลาง และลดงบประมาณของส่วนกลางบางแห่ง 
มาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เรื่องการกระจายงบประมาณให้กับท้องถิ่น ควรแบ่งงบส่วนกลางไปให้กับท้องถิ่น เนื่องจาก
ส่วนกลางอาจน างบไปใช้กับท้องถิ่นได้ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเอง  

- หน่วยงานควรพิจารณางบประมาณโดยให้ความส าคัญกับโครงการที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน โดยไม่ได้พิจารณาเฉพาะถึงความคุ่มค่าของงบประมาณเพียง
อย่างเดียว 

- หน่วยงานของรัฐควรใช้ระบบ Cloud ของภาครัฐเพราะได้ลงทุนไปเยอะแล้ว ดังนั้น หากส านัก
งบประมาณสามารถดึงหน่วยงานมาใช้ Cloud ของภาครัฐ ก็จะท าให้ระบบมีประสิทธิภาพดีขึ้นและมีความ
คุ้มค่า 

- เสนอให้จัดเก็บเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. บางแห่งในพ้ืนที่ปริมณฑล  
มีเงินสะสมประมาณ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ล้าน มาพิจารณาจัดให้สรรให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

- โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นงบลงทุน แต่เมือขอรับงบประมาณในปีต่อไป 
ต้องมีงบด าเนินงานนะครับ มีงบซ่อมบ ารุง แต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ท าให้หน่วยงานราชการ 
(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน และงบซ่อมบ ารุง ท าให้อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ถูกทิ้งร้าง ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป ควรมีงบด าเนินงาน และงบซ่อมบ ารุง  

- กรณีวิธีการค านวณงบประมาณของ สปสช.ในค าของบประมาณกับการพิจารณาความเหมาะสม 
ของงบประมาณของส านักงบประมาณ ใช้คนละสูตรกันใช้วิธีค านวณ หรือไม่ ดังนั้น ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกับส านักงานประมาณ ควรบูรณาการร่วมกัน  

- กรณีระบบการจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะไม่เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน ท าให้  
ไม่สามารถพิจารณาภาพรวมการจัดท างบประมาณของประเทศและท าให้ไม่มีประสิทธิภาพ และควรเชื่อมโยง
เข้าถึงงบประมาณในระบบที่เป็นเงินมาจากภาษีท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ และเงินนอกงบประมาณประเภท 
หนึ่ง และ สอง เพ่ือน าข้อมูลการจัดสรรงบประมาณมาก าหนดทิศทางเดียวกันหรือการขับเคลื่อนนโยบาย  
การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
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- แนวทางการจ้างบุคลากรจ านวนมากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ควรมีมาตรการหรือแนวทางการตรวจสอบการจ้างบุคคลากร
ดังกล่าว และการบริหารจัดการเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนมาก ควรมีแนวทาง  
การบริหารงบประมาณเงินสะสมจ านวนดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่า  

- ส านักงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนให้ครบจ านวน ๑๐ ล้านบาท  
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีงบลงทุนไม่ถึง ๑๐ ล้านบาท  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดความคืบหน้าการตกแต่งภายในอาคารส านักงบประมาณ ประวัติการแก้ ไขสัญญา 

และการด าเนินคดีกับบริษัทผู้รับจ้างที่ละท้ิงงาน 
๒. ขอรายละเอียดความคืบหน้าและผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดท าระบบ e-Learning  
- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการงบประมาณ (Participatory 

Budgeting) ในเขตพ้ืนที่ได้รับการบรรจุค าขอตั้งงบประมาณ จ านวน ๑๘ โครงการ 
๒. ขอรายละเอียดโครงการติดตามและประเมินผล ค่าบ ารุงรักษาระบบการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ (EVACUBE) 
จ านวน ๑ ,๐๒๐ ,๐๐๐ บาท และค่าครุภัณฑ์ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการติดตามและประเมินผล  
BB – EVACUBE ๑ ระบบ จ านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

๓. ขอรายละเอียดผลผลิตที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ระบบ Smart Office  
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดรายการงบผูกพันที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – พ.ศ. ๒๕๗๐ และยอด

งบผูกพันที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณมียอดรวมเป็นจ านวนเท่าไร 
๒. ขอรายละเอียดรายการช าระหนี้ ดังนี้ ๑. หนี้สาธารณะ ๒. ภาระทางการคลัง รายการช าระคืนหนี้

ที่ก่อขึ้นโดยรัฐบาลที่ให้รัฐวิสาหกิจออกไปก่อน ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ขอรายละเอียดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการใดเป็นการที่เกิดขึ้นใหม่  
๔. ขอรายละเอียดรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๙ ว่ารายจ่ายชดเชยเงินคงคลังเกิดจากอะไร  
๕. ขอรายละเอียดรายการที่เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณทั้งหมด 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง 

(นงส.) และหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) (เช่น รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตาม
รายการ/วัตถปุระสงค์/หลักสูตรและเนื้อหา/ประเภทผู้เข้าร่วม/รายชื่อผู้เข้าร่วมและสังกัดย้อนหลัง ๕ ปี) 

- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางเงิน
ส ารองฉุกเฉิน ปี  ๒๕๖๘ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า ในวงเงิน ๗ ,๔๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ 
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- นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. รายละเอียดข้อมูลระบบการท างานของ New e-Budgeting และข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลกับ

หน่วยงานอื่น 
๒. รายละเอียดข้อมูลการท างานของโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ มีการ

ตรวจสอบงบประมาณให้มีความโปร่งใสอย่างไร 
- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดตึกของส านักงบประมาณที่ตั้งประจ าอยู่ใน

ท้องที่ต่าง ๆ งบประมาณที่ใช้และปีที่มีการก่อสร้าง 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอเอกสารรายละเอียดการก่อสร้างอาคารส านักงานงบประมาณท้ังหมด รวมถึงแปลนก่อสร้าง  
๒. ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบบริหารราชการงบประมาณภาครัฐ จ านวน ๔๖๐ ล้านบาท  
๓. ขอรายละเอียดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ จ านวน ๒๕๔  

ล้านบาท 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์  กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติการบริหารสัญญาใน

โครงการ New E-Marketing ประวัติการแก้ไขสัญญา และประวัติการตรวจรับ 
- นางสาวรักชนก ศรีนอก รองประธานกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอทราบรายละเอียดหลักสูตร

ส าหรับผู้บริหาร และหลักสูตรทั้งหมดที่อยู่ในก ากับดูแลของส านักงบประมาณและหลักสูตรของหน่วยรับ
งบประมาณท่ีขอรับงบประมาณจากส านักงบประมาณ  

- นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ขอเอกสารแนบ ตามหนังสือที่ นร ๐๗๐๗/๔๑๖๗ 
 
ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ๘๙,๘๙๖,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้าง

ความสามัคคีปรองดองในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เมื่อพิจารณางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ มีการปรับ KPI ขอทราบว่าหน่วยงานมี

หลักการในการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างไร เช่น ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการก าหนดเป้าหมาย KPI เกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรค แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย KPI ในเรื่องนี้ หรือการปรับค่าเป้าหมายเกี่ยวกับผลส าเร็จของการขับเคลื่อนบูรณาการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ โดยมีการวัดค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐ หน่วยงานมีการวัดค่าเป้าหมาย
อย่างไร   

- ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์  
หรือ พ.ร.บ. THACCA 

- เมื่อพิจารณารายละเอียดในการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๘ เกี่ยวกับโครงการการสร้างความรับรู้
ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับท้องถิ่นประมาณ ๔๕ ล้านบาท ขอทราบว่าเหตุใดโครงการดังกล่าวถึงมิได้ด าเนินการ
จัดท า และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานท าของบประมาณ อยากทราบว่าหน่วยงานมีศักยภาพ 
ต่อการด าเนินการในโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบประสิทธิผลของการจัดโครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้น าแห่งการ
เปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) 
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- ขอทราบการจัดท าโครงการขับเคลื่อนวาระส าคัญตามนโนบายของรัฐบาล จ านวน ๑.๓ ล้านบาท 
- โครงการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ มีประเด็นสอบถาม ดังนี้ 
๑. ขอสอบถามว่าโครงการที่ได้ท าไปสามารถเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ ซึ่งเป้าหมายรวมถึง

ต่างประเทศด้วย  
๒. ขอสอบถามว่าผลการตอบรับของโครงการที่มีงบมูลค่า ๒๑ ล้านบาท มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

หรือไม ่
๓. ขอสอบถามว่ากลุ่มเป้าหมายใดที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้  
๔. ขอสอบถามเรื่องของการเสนอราคาการออกแบบและผลิตเนื้อหา (Artwork) ความยาว ๒ นาที 

ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท เพ่ือท าสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งมียอดรวม ๑.๕ ล้านบาท เห็นว่าราคาน่าจะไม่ถึงตามที่ได้เสนอ 
และนอกจากนี้ค าเสนอราคาคลิปวิดิโอที่มีความยาว ๓ นาที ส าหรับ KOLหรือ Influencer ที่มียอดผู้ติดตาม 
๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บัญชี มีราคาคลิปละ ๕๕๐,๐๐๐ บาท เห็นว่าเป็นการคาดการณ์ที่สูงมาก  
จึงขอสอบถามผลคาดหวังที่ได้รับจากโครงการนี้ เมื่อเทียบงบที่เสนอไป และเห็นว่าควรลดงบประมาณในส่วนนี้ 

- ขอสอบถามว่า ป.ย.ป. วางมาตรการอย่างไรเพ่ือป้องกันความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือไม่ให้
เอกชนหรือตัวแทนบริษัทใดใช้อ านาจในฐานะที่ตนเป็นคณะกรรมการ ท าให้มีโอกาสได้รับงานภาครัฐมากขึ้น 

- กรณี  THACCA SPLASH ซึ่ งมีการจัดประชุม THACCA SPLASH – Soft Power Forum 2024  
ในปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้ใช้เงินไปจ านวน ๙๐ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๘ จะได้มีการจัดประชุมในเดือนกรกฎาคมนี้ 
ขอสอบถามว่าในการจัดประชุมในปี ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘ เป็นงบจาก ป.ย.ป. หรือไม่ หรือจากหน่วยงานใด 
และมีรายละเอียดเป็นอย่างไร และในปี ๒๕๖๙ มีงบรายการนี้หรือไม ่ 

- ทราบว่า THACCA (Thailand Creative Culture Agency) ได้ร่วมมือกับสถานบันเทิงครบวงจร
ที่มาเก๊า เพ่ือท าโครงการร่วมกัน งบประมาณทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนไปฝึกงานที่ต่างประเทศ รัฐบาล
แจ้งว่าไม่ได้มาจากรัฐกล่าวคือเอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ดียังกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
จึงขอสอบถามว่า ป.ย.ป มีความกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในส่วนนี้หรือไม่ มีมาตรการป้องกัน หรือมีการ
ค านวณ แม้เอกชนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด มูลค่าที่เอกชนได้สนับสนุนกับประโยชน์ที่รัฐได้รับเอกชนรายนี้ 
มีมูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่ หากยังไม่ได้มีค านวณเสนอให้มีการค านวณเพ่ือประเมินความเสี่ยงในส่วนนี้ 

- ขอทราบนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ ป.ย.ป. รับผิดชอบมีเรื่องใดบ้าง  
- ขอทราบแนวทางการหรือรูปแบบการประเมินผลอย่างไร เช่น วิธีการประเมินกรณี โครงการ  

Soft Power ที่ได้ท าขึ้นจะเป็นผลสัมฤทธิ์ตามผลเป้าหมายแล้วจริงหรือไม่ ขอทราบถึงเหตุที่มาของจ านวน  
๑๒ ล้านบาทที่จะใช้ในการประเมินผล 

- ขอสอบถามว่า ก.พ.ร. ได้ประเมินการท างานของ ป.ย.ป อย่างไร และตัวชี้วัดที่ประเมินมีอย่างไร 
เนื่องจาก ป.ย.ป. ได้มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจไป 

- ขอสอบถามว่ามีแผนในการเปิดเผยข้อมูลหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง
(ป.ย.ป.) หรือไม่ เปิดเผยรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หัวข้อหลักสูตร กิจกรรม  

- ขอสอบถามว่า เรื่อง Digital ID Card สามารถใช้ในประเทศไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แทนการใช้
ส าเนาบัตรประชาชนได้เมื่อไหร่ 

- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ถือว่าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐนั้น จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ทราบเพ่ือด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป ต่อกรณีอธิบดีกรมศุลกากรหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง พบว่าไม่อ านวยความ
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สะดวกในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายล าดับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์
ชาติ มีแนวทางด าเนินการอย่างไร 

- ขอทราบความคืบหน้าการด าเนินงานของ Thailand Creative Content Agency หรือ THACCA 
(ทักก้า) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมด้าน Soft Power  

- ขอทราบแนวทางการประเมินหลักสูตรที่อยู่ในก ากับดูแล ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ ความคุ้มค่า
ได้อย่างชัดเจน อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมและแนวทางการแก้ปัญหาของส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมที่ผ่านมาที่มีการจัดงานที่ห้างสรรสินค้าพารากอน แต่ไม่ประสบความส าเร็จ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณกีฎหมายที่เป็นอุปสรรค การปลดล็อคกฎหมายหรือการแก้ไขกฎหมายระเบียบเพื่อเอื้อยต่อการ

ประกอบธุรกิจและลดภาระของประชาชน หน่วยงานยังให้ความส าคัญและยังคงด าเนินการอยู่ในปี ๒๕๖๙  
แต่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวชี้วัดเนื่องจากงบประมาณในส่วนนี้ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนน้อย  
ท าให้ต้องมีการย้ายเข้ามาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ และได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยงานกลางที่ต้องด าเนินการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ การแก้ไขกฎหมายจะมุ่งเน้นตามภารกิจ 
ที่ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญ ได้แก่ การปลดล็อคกฎหมาย ๒ ประเด็น และจัดท ามาตรการ ๒ มาตรการ  
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนากฎหมายเป็นงบประมาณ จ านวน ๖๐๐ ,๐๐๐ บาท เป็นการสรุป 
และสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการปลดล็อคกฎหมาย 

- กรณีการปรับซอฟต์พาวเวอร์การขับเคลื่อน ตัวชี้วัดร้อยละ ๘๐ ตามที่ได้รับมอบหมายขับเคลื่อน
นโยบายซอฟต์พาวเวอร์มีหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการบูรณาการและบทบาทฝ่ายเลขาคณะกรรมการทั้ง ๕ คณะ และการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง  
เช่น อนุกรรมการการจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ การจัดท าสิทธิประโยชน์และมาตรการเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หน่วยงานต้องด าเนินการวัดความคืบหน้าให้ตอบโจทย์ 
ตัวชี้ โดยวัดจากความส าเร็จจากการด าเนินการและวัดจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมถึง
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง จ านวน ๑๓ อุตสาหกรรม และภาครัฐที่มีการบูรณาร่วมกันในการท างานในเรื่องนี้ 

- กรณีการด าเนินการร่างพระราชบัญญัติ THACCA (Thailand Creative Culture Agency) คือ 
การผลักดันนโยบาย หนึ่งครอบครัว หนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ เป็นการด าเนินการในความรับผิดชอบของส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซอฟต์พาวเวอร์  
สาเหตุความล่าช้าเกิดจากการเปลี่ยนและมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ระดับชาติ คณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ผ่านความเห็นชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี 

- กรณีการจัดท าโครงการสร้างการรับรู้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน ๓๗ ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้แบ่งเป็นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ประมาณ ๓๓ ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดอุปสรรคจากการยื่นอุทธรณ์ของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ต้องประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างรอบที่ ๒ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนหน้า  นอกจากนี้ โครงการ 
ยังมีแผนขยายการสร้างการรับรู้ไปยัง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
โครงการ โดยก าหนดการลงพื้นที่จะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมนี้ 

- กรณีการตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๙ จ านวน ๒๑ ล้านบาท เป็นการจัดสรรเพ่ือด าเนินงานในส่วน 
ของการจัดท าสื่อโฆษณาออนไลน์จ านวน ๑๖ ล้านบาท โดยเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๘  
ซึ่งเกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้โครงการต้องขยายระยะเวลาและสิ้นสุดในไตรมาสที่ ๒ 
ของปีนี้ ดังนั้น ส าหรับงบประมาณในปี ๒๕๖๙ จะถูกน าไปใช้ในช่วงไตรมาสที่  ๓ และ ๔ เพ่ือให้เกิด 
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ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน รวมถึงตอบโจทย์ด้านการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ที่ส าคัญ โครงการนี้ได้รับ
การผลักดันมาเป็นเวลา ๒ ปี และยังคงมีความจ าเป็นในการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะในเชิงผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการและสิทธิประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- กรณีการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ในปีงบประมาณปัจจุบันและปี ๒๕๖๙ ได้มีการก าหนด
งบประมาณเพ่ือการติดตามบูรณาการและประเมินผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบไม่ได้จ ากัดเฉพาะหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหลายหน่วยงานในกระทรวงต่าง ๆ ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ย.ป. ได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็น 
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณและติดตามความส าเร็จของโครงการในปี ๒๕๖๙ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ 
ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของนโยบายดังกล่าวอย่างเหมาะสม. 

- กรณีหลักสูตร ป.ย.ป. ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น 
การพัฒนางานและสร้างความส าเร็จให้กับงานนั้นๆ โดยมีการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และมีการก าหนดอาเจนด้าที่ชัดเจนเพ่ือแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับปีนี้ หลักสูตร ป.ย.ป. 
ได้มุ่งเน้นไปที่ ๓ ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

๑. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดพังงา   
๒. การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๓. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในจังหวัดล าปาง   
ทั้งนี้ การด าเนินงานจะเกี่ยวข้องกับหัวหน้าหน่วยงาน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยตรง เพ่ือให้เกิดแนวทางแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปใช้ได้จริง 
- กรณีบทบาทของส านักงาน ป.ย.ป. ในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่คล้ายคลึง

กับโครงการบริหารจัดการ (Project Management Office) โดยเน้นการติดตามและผลักดันประเด็นส าคัญ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และนโยบายส าคัญอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การส่งเสริม  
Soft Power และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง รวมถึงการพัฒนา
มาตรการป้องกันปัญหาในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการไทยในตลาด  
การแข่งขันระดับนานาชาติ 

- การสร้างการรับรู้  (Soft Power) ให้กับกลุ่มเป้ าหมาย และแนวทางการด าเนินโครงการ  
เพ่ือให้โครงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยใช้ KOLs (Key Opinion Leaders) หรือผู้มีอิทธิพล 
ทางความคิด และอินฟลูเอนเซอร์ (Influencers) เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างการ
รับรู้แบรนด์ เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น จึงต้องการผู้ที่มีผู้ติดตามจ านวน
มากสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ค่าจ้างประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ถึง ๖๐๐,๐๐๐ คน ต่อวัน 

- กรณีความคืบหน้าการด าเนินการของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ และแนวทางการสื่อสารให้กับ
ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ รับทราบ รวมถึงแนวทางที่จะเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นการอบรม upskill reskill  
หรือเข้าถึงแหล่งงบประมาณตลอดจนมีมาตรการที่สามารถผ่อนปรน และรูปแบบการน าเสนอเป็นคลิปวีดีโอ  
มีราคาสูงไปหรือไม่  พิจารณาจากข้อมูลที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ และพิจารณาจากอัตราที่  
ส านักงบประมาณก าหนดไว้ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมทุกกิจกรรมหรือภารกิจอย่างเช่น ส านักงบประมาณ 
อาจจะมีแนวทางในเรื่องของค่าผลิต แต่ในการด าเนินการข้อเสนอมาเป็นอัตราจะรวมถึงการผลิต รวมทั้งแผน
เผยแพร่  จากข้อมูลตลาดที่ ใช้ อ้ างอิง ไม่ ว่ าจะเป็ น  Tell score หรือ  Pragency ชั้ นน า  Influencer  
ที่มีผู้ติดตามระดับ ๕๐๐,๐๐๐ ถึงหนึ่งล้านคน อัตราค่าจ้างต่อคลิปประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
หากมีการให้ลิขสิทธิ์ด้วย ราคาจะสูงขึ้น ส าหรับประมาณการราคา ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท จะรวมถึงค่าตัว 
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influencer ค่าผลิตวิดีโอ ค่าครีเอทีฟ คอนเทนต์ รวมถึงการเผยแพร่ด้วย ในส่วนของการตั้งงบประมาณ
มุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด และด้วยความรอบคอบ 

- มาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ส าหรับการขับเคลื่อนนโยบาย 
(Soft Power) จ าเป็นอย่ างยิ่ งที่ ต้ องได้ รับความร่วมมือจากภาคเอกชน แล้ วก็ทุกภาคส่ วนนะคะ  
ซึ่งก็ต้องด าเนินการภายใต้กลไกธรรมาภิบาลนะคะ ซึ่งในเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักการ
พ้ืนฐานความโปร่งใสในการด าเนินการยุทธศาสตร์ ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาทุกครั้ง  
แม้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานแล้วก็ตาม รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกิจกรรมทาง  
สแปลช (Splash Page) ได้รับการจัดสรรแล้วจากงบกลางปี ๒๕๖๘ และบรรจุอยู่ในค าของบประมาณปี 
๒๕๖๙ ซึ่งหน่วยรับงบประมาณเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประมาณ จ านวน ๗๗.๒๖ ล้านบาท ก าหนดให้ต้อง
มีการตั้งงบประมาณแยกออกมา การจัดท างบประมาณในปี ๒๕๖๙ ทางส านักงานร่วมกับทางส านัก
งบประมาณ การขับเคลื่อนนโยบาย soft power  มีหน่วยงานที่รับการจัดสรรหลายหน่วย ควรจะต้องจัดท า
ค าขอตามร่างยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า รวมไปถึงการสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น  
ส านักงบประมาณจึงได้จัดท าแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นเป็นกรอบในการจัดตั้ง 
ค าของบประมาณที่ทุกส่วนราชการจะต้องด าเนินการ สอดคล้องกับนโยบายที่ต้องด าเนินการร่วมกัน  
และการด าเนินการโครงการ มุ่งเน้นในเรื่องของการประเมิน เนื่องจากโครงการนโยบายซอฟต์พาวเวอร์
ด าเนินการมาแล้วจ านวน ๒ ปี (งบกลางปี ๒๕๖๗ จ านวน ๕๔.๘ ล้านบาท และปี ๒๕๖๙ จ านวน  
๗๗.๒๖ ล้านบาท) 

- การวัดความส าเร็จของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ นอกเหนือจากดัชนีชี้วัดระหว่างประเทศเรื่อง 
Global Soft Power Index แล้ว ยั งมีการด า เนินการประเมินความคุ้มค่ าหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ของอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดในการขับเคลื่อนหลายอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นเป็นการศึกษาและประเมินผล
และติดตาม รวมถึง GDP จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือมูลค่าการส่งออกใน Sector ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
จากนโยบาย ประเด็นสุดท้ายที่มีความส าคัญในการติดตาม เช่นกัน คือการออกกฎหมายกฎระเบียบสิทธิ
ประโยชน์เป็นแนวการจ้างที่ปรึกษา 

- การพิจารณาความส าเร็จประกอบด้วย ๒ ส่วนด้วยกัน คือความส าเร็จการด า เนินการตาม  
Action plan ถ้า Soft Power ทุก Action plan จะต้องผ่านความเห็นชอบของอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่ง กพร. ด าเนินการติดตามความคืบหน้าอีกในส่วนหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจแบ่งน้ าหนักให้ความส าคัญ 
ตามแผนงานความก้าวหน้าร้อยละ ๔๐ ความพึงพอใจร้อยละ ๖๐ ในส่วนหลักสูตรที่อยู่ในก ากับดูแล 
ของหน่วยงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ต่อไป 

- กรณีหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ หลังจากนั้นเข้าสู่  
การพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คณะกรรมการกลั่นกรองโดยเฉพาะส าหรับแผนงาน ที่ทางส านัก
งบประมาณได้ก าหนดใหม่ข้ึนมา เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและสอดรับ ตอบสนองต่อเป้าหมายแต่ละด้าน
อย่างไร 

- กรณีการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดให้ส านักงานสภาพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขาขับเคลื่อนการด าเนินงานของพระราชบัญญัติ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการตั้งค าของบประมาณของแต่ละโครงการที่เกี่ยวกับ

ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
- DGA ควรเป็นหน่วยงานหลักเรื่อง Less Paper โดยใช้ E-Document หรือ E-Office รวมถึง 

การลงลายมือชื่อดิจิทัล เพ่ือลดการใช้กระดาษในส่วนราชการ 
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ขอรายละเอียดงบการจัดประชุม THACCA SPLASH – Soft Power Forum ๒๐๒๔ ของปี 

๒๕๖๘ และงบการประชุม THACCA SPLASH ปี ๒๕๖๙  
๒. ขอข้อมูลนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและ

การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รับผิดชอบ 
- รองศาสตราจารย์ต่อภัสสร์  ยมนาค กรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนในการเปิดเผยข้อมูลหลักสูตร

พัฒนานักบริหารระดับสูงผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.) (รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หัวข้อหลักสูตร กิจกรรม) 

 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล    ๑,๑๓๗,๑๐๒,๕๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท า Data Catalog (บัญชีข้อมูล) ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐ (Data Governance) 
- เมื่อพิจารณางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานได้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปี ๒๕๖๘ 

– ปี ๒๕๗๐ โดยใช้งบประมาณของกองทุน จ านวน ๕๑ ล้านบาท ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดแผน  
- ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดแพลตฟอร์มกลางส าหรับชาวต่างชาติ 
- กรณีที่หน่วยงานมีการพัฒนาระบบสารบรรณส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

สามารถท าได้โดยการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการเอกสารและ  
การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นลายเส้นที่หน่วยงานจัดท าให้กับ
ท้องถิ่นมีข้อจ ากัด ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา AI มาใช้ในการด าเนินภารกิจ
ภาครัฐมากยิ่งขึ้นอย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการ
ให้บริการของภาครัฐหรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับ Digital Payment Platform จ านวน ๙๕ ล้านบาท  
- ขอทราบว่าผลผลิตของโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

จ านวน ๒๐๖ ล้านบาท และ Unified Communications จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท มีความเกี่ยวข้องกับ 
Super App หรอืไม่ อย่างไร 

- ตามท่ี DGA รับผิดชอบ แพลต์ฟอร์ม OFOS ที่เกิดข้ึนมาในปี ๒๕๖๘ ซึ่งเรามีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ตลอดชีวิตจ านวนมาก ขอสอบว่าเหตุใดถึงได้ท าแพลตฟอร์ม OFOS ถึงท าขึ้นมาอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง เกี่ยวกับ
งบประมาณที่ได้ใช้ไปแล้ว ในปี ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ และปี ๒๕๖๘ ได้มีการตั้งงบเกี่ยวกับ งบประมาณปี ๒๕๖๙ 
OFOS หรือไม่ หากใช่ได้ใช้เกี่ยวกับอะไร และขอถามว่าในอนาคตจะมีแผนน าแพลตฟอร์มที่อยู่แล้ว  
มาควบรวมกับ OFOS เพ่ือให้เป็นแพลตฟอร์มเดียว 

- นอกจาก OFOS แพลตฟอร์ม TDGA E-Learning ของ DGA ท าให้  DGA มีสองแพลตฟอร์ม  
ขอสอบถามว่าจะแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนในส่วนนี้อย่างไร 

- ขอทราบการท างานของ data.go.th เห็นว่าในปีนี้ได้มีการของบเพ่ิมเติมจ านวน ๒ ล้านบาท  
ขอข้อมูลเอกสารแยกเป็นสองส่วนคือรายชื่อหน่วยงานและรายการชุดข้อมูลที่ถูกเปิดเผยโดยหน่วยงาน แต่ไม่
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ปรากฏใน data.go.th พร้อมเหตุผลที่ยังไม่ปรากฏใน data.go.th และแผนหรือกรอบเวลาในการท าให้ข้อมูล
ปรากฏใน data.go.th จ าแนกตามหน่วยงาน 

- ทราบว่า DGA รับผิดชอบแพลตฟอร์มการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย (Law Portal)  
ซึ่งได้รับทราบว่าหากมีคนไปแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายคนหนึ่งคนสามารถเข้าไปกรอกซ้ าได้ จากเอกสาร
ชี้แจงว่ามีคนเข้ามาใช้เว็บไซต์ ๗๖,๐๐๐ คน ขอสอบถามว่าการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ เป็นไปโดย
ธรรมชาติหรือมีการจัดเตรียมให้มีคนมาแสดงความคิดเห็นหรือไม่  

- จากที่ได้รายงานความคืบหน้าว่างบกลางการของบกลาง จ านวน ๙๐ ล้านบาท แต่ในปีนี้ได้มีการ
ของบปี ๒๕๖๙ ขอทราบงบกลางมาอีก ๒๐ ล้านบาท ขอทราบว่าเป็นการสืบสานต่อยอดอย่างไรของ
แพลตฟอร์มเดิม หรือจะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนใด 

- ในส่วนของ Payment Platform ที่ก าลังพัฒนาในขณะนี้ที่ เป็น Open Loop Infrastructure  
ขอสอบถามว่าเป็นแนวคิดของทาง DGA หรือแนวคิดของทางรัฐบาล ขอสอบถามว่า หากท าในลักษณะ 
ที่เป็น Close Loop จะสามารถช่วยลดงบประมาณได้หรือไม่ เช่น Open Loop Infrastructure ที่ท าอยู่ 
จะเห็นได้ว่าเราได้มี พร้อมเพย์ หากท าเป็น Close Loop แบบ เป๋าตังค์ อาจจะเหมาะสมกว่าหรือไม่  
และขอสอบถามว่าจะเป็นการแย่ง User กันเองด้วยหรือไม่ หากดึงภาคเอกชนเช่นธนาคารพาณิชย์เข้ามาทั้งที่
ธนาคารมีแพลตฟอร์มของตนเองอยู่แล้ว  

- ขอทราบข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดของ DGA ว่ามีก่ีหลักสูตร และราคา 
- กรณี Chat GPT เห็นอาจมีหลายหน่วยงานที่ต้องการใช้ Chat GPT ขอสอบถามความเห็นว่า 

เราสามารถที่จะขอซื้อในราคา Enterprise Package ในราคาที่ถูกลงต่อรองได้ อยากสอบถามว่า DGA  
จะมีแนวทางในเรื่องนี้บ้างหรือไม่ 

- งบประมาณ ๑๕๐ ล้านบาทเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการ Cloud ขอทราบว่า จากการให้บริการ 
Cloud ที่หน่วยงานรัฐได้มาใช้บริการ ได้คิดค่าบริการเท่าไหร่ ขอรายละเอียดอัตราค่าบริการการให้บริการ 
Cloud ภาคเอกชนและ Cloud กลางนี้คือ GDCC (GDCC Cloud Service) ที่ตั้งอยู่ส่วนไหน ตั้งอยู่ที่ DGA 
หรือส านักปลัดกระทรวงดิจิทัล  

- เรื่องงบส าหรับ Public Cloud และ Private Cloud ขอสอบถามว่า ส านักงบจะไปใช้ประโยชน์ 
Public และ Private Cloud ขอสอบถามว่า ส านักงบจะไปใช้ประโยชน์ที่ทาง DGA จะต้องด าเนินการอยู่แล้ว
หรือไม่  

- เรื่องงบประมาณการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และงบการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
กลางภาครัฐเพ่ือยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางตามข้อมูลข่าวสาร  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แต่อุปสรรคที่ ได้พูดคุยกับ DGA คือ ไม่มีอ านาจที่จะไป
ก าหนดได้ว่าจะต้องเปิดเผยข้อมูลแบบไหน ขอสอบถามว่า จากงบประมาณส่วนนี้ DGA มีแผนการอย่างไร 
ที่ให้จะท าให้ข้อมูลต้องเปิดอย่างเป็นมาตรฐานตามที่ DGA ก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล  

- แผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง OCDS (Open Contracting Data Standard) ขอสอบถามได้ตรวจสอบ
กับหน่วยงานอ่ืนบ้างหรือไม่ว่าสามารถถึงข้อมูลมาได้แค่ไหนและแพลตฟอร์ม Data Base ของแต่ละหน่วยงาน
ได้ด าเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง และมีเป้าหมายให้ส าเร็จตามแผนได้เมื่อไหร่ 

- กรณีที่จะมีโครงการจัดศูนย์ข้อมูลเปิดในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งจะด าเนินการโดยส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ขอสอบถามว่า DGA ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้หรือไม่ 
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- แนวทางการควบรวมทั้ง ๒ แพลตฟอร์ม (แพลตฟอร์มอีเลิร์น และ offorce) ขั้นตอนนี้หรือไม่ 
ขั้นตอนแรกท่านพูดแล้วว่ามีแผน แต่อยากทราบว่ากรอบเวลาที่จะควบรวม ๒ แพลตฟอร์มของดีเจเอ  
แล้วเสร็จเมื่อไหร่แล้ว แผนงานการควบรวมแพลตฟอร์มอ่ืนให้มาอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน มีแผนงาน
แล้วหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด 

- ขอทราบรายชื่อหน่วยงานที่ไม่ได้เชื่อมต่อเดต้าดอทจีโอดอททีเอช (Data.go.th) แล้วอยากจะทราบ
เหตุผลว่าเหตุผลที่แต่ละหน่วยงานยังไม่เชื่อมเพราะสาเหตุใด หรือว่าแผนการเชื่อมต่อเป็นเช่นไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ก รณี เรื่ อ ง  Data Catalog แ ล ะ  Data Governance ข อชี้ แ จ งว่ า  ส าห รั บ  Data Catalog  

ทางส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการพัฒนาระบบเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้สามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนของ Data Governance 
ทางส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดท ามาตรฐานในหลายด้าน เช่น Data 
Management Data Quality และ Open Data รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูล จัดอบรม และสนับสนุนให้
หน่วยงานต่างๆ สามารถด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนดได้อย่างเหมาะสม 

- กรณีงบประมาณจากกองทุน DE ประมาณ ๕๐ ล้านบาท ซึ่งได้ถูกน าไปใช้ในโครงการปรับปรุง
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับเดิม โดยแผนฉบับใหม่นี้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ กรอบการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ 
แผนดังกล่าวยังมีการพัฒนาในส่วนที่ เรียกว่า อาคิเทคเจอร์ดิจิทัลของรัฐบาล (Digital Government 
Architecture) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยในกระบวนการ
ด าเนินงาน มีการเชิญผู้ เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาร่วมมือเพ่ือให้ผลลัพธ์ของแผน  
มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานคาดหวังว่าเมื่อแผนนี้เสร็จสมบูรณ์ จะสามารถส่งเสริม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค เพ่ือสร้างความทันสมัย
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน 

- กรณีการด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางส าหรับชาวต่างชาติ เพื่ออ านวยความสะดวกตั้งแต่ก่อน
เดินทางเข้าประเทศจนถึงการเดินทางออก โดยจะช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
และใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย  ในส่วนของระบบ AI ที่ก าลังพัฒนาจะมีฟังก์ชันส าคัญ เช่น  
AI Smart Search ซึ่งจะช่วยค้นหาข้อมูลและบริการต่าง ๆ กว่า ๒,๐๐๐ รายการ รวมถึงสามารถน าไปใช้กับ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีระบบ Face Wake Commission 
ส าหรับการพิสูจน์ยืนยันตัวตน และเทคโนโลยี Text – to - Speech เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้งาน 
งบประมาณส าหรับการด าเนินการดังกล่าวได้ถูกเสนอเพ่ือพิจารณา และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ  
โดยท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 

- กรณีการใช้งานระบบสารบัญหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและอินฟราสตรัคเจอร์ 
(infrastructure) สามารถติดต่อประสานงานไปยังส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สนช.) หรือกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้โดยตรง ทั้งนี้ บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ
กระทรวง DE ในชื่อบริการ "GD4" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการจัดการข้อมูลและบริการดิจิทัลต่าง ๆ  
อย่างครบวงจร 

- กรณคีวามคืบหน้าของระบบ Payment Platform ที่ใช้งบประมาณ ๙๕ ล้านบาท โดยปัจจุบันได้ใช้
งบประมาณไปแล้วประมาณ ๙๐ ล้านบาท และส่วนที่ เหลืออีก ๕ ล้านบาท ได้ด าเนินการคืนให้กับ 
ส านักงบประมาณเรียบร้อยแล้วค่ะ ระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มหรือระบบช าระเงินกลาง
ส าหรับภาครัฐ ซึ่งสามารถรองรับการจ่ายเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สวัสดิการหรือการเยียวยาช่วยเหลือต่าง ๆ 



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๒๑ 
 

โดยไม่ได้จ ากัดเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่มีแผนจะใช้ระบบนี้  
ในการบริหารจัดการการจ่ายเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทนั้น หากโครงการดังกล่าวกลับมาด าเนินการอีกครั้ง  
ระบบพร้อมรองรับการใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ ระบบยังได้มีการเชื่อมโยงกับธนาคารและสถาบันการเงิน 
ที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เรียบร้อยแล้ว และผ่านการทดสอบการท างานอย่างสมบูรณ์ เมื่อหน่วยงานหรือ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะน าระบบนี้ไปใช้ในการช าระเงิน ระบบก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิต (Production) 
ทันท ี

- กรณีการบริการ DG Link ซึ่งเป็นเครือข่ายอินทราเน็ตที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง โดยได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณประมาณ ๒๐๖ ล้านบาท บริการนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
ใน รูปแบบที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและปลอดภั ย  ปั จจุ บั น มี การ ให้ บ ริก ารแก่หน่ วยงานภ าครั ฐกว่ า  
๑๑,๒๐๐ หน่วยงานทั่วประเทศ การใช้งาน DG Link ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ทรัพยากรเครือข่าย
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณแยกต่างหากในแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้  
เพ่ือส่งเสริมความคุ้มค่าและสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐให้มีความคล่องตัวและทันสมัยยิ่งขึ้น 

- กรณีบริการ WorkD ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ 
ในด้านการใช้งานอีเมล และ Microsoft Teams ซึ่ งสามารถรองรับได้ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บัญชีผู้ ใช้งาน  
และอีก ๖๐,๐๐๐ บัญชีส าหรับการประชุมผ่าน Microsoft Teams โดยหน่วยงานที่ ใช้บริการนี้จะไม่
จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับระบบดังกล่าว ในส่วนของ Super App นั้น มีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย Super App ถูกออกแบบมาเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เป็นศูนย์กลาง
ส าหรับการเชื่อมโยงบริการภาครัฐในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก รองรับการใช้งานตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา 
เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการหรือใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐได้ในแอปเดียว ดังนั้น ทั้งสองบริการนี้มีเป้าหมาย
และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย WorkD เน้นสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในขณะที่ 
Super App มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน 

- กรณีการพัฒนาระบบ Payment Platform และเชื่อมโยงกับธนาคาร รวมถึงสถาบันการเงิน 
ที่ไม่ใช่ธนาคารเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอการประกาศใช้งานกับโครงการต่าง ๆ ซึ่งหากมีการ
ประกาศเม่ือใด ระบบพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ Production ได้ทันท ี

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้เข้ามามีบทบาทในการบริหาร

จัดการท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับท้องถิ่นสู่ Digital City  
- เรื่องระบบ E-Learning แพลตฟอร์ม เห็นว่ามีจ านวนหลายหน่วยงานมีแพลตฟอร์ม E-Learning  

จึงเห็นว่าควรใช้ E-Learning กลางของรัฐเพียงแพลตฟอร์มเดียว และไม่ควรมีการสร้างแพลตฟอร์ม  
E-Learning เพ่ิมข้ึนใหม ่

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดท า Data Catalog (บัญชีข้อมูล) ภายใต้ธรรมาภิบาล

ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 
๒. ขอรายละเอียดและผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปี ๒๕๖๘ – ปี ๒๕๗๐ 
๓. หน่วยงานที่ได้จัดท าธรรมาธิภิบาลข้อมูล ประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้างเริ่มด าเนินงานแล้วและ

หน่วยงานใดยังไม่เริ่มด าเนินการ  
๔. รายละเอียดข้อมูลแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลอะไรบ้าง  
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๕. ขอทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามนโยบาย cloud first policy และปัญหา อุปสรรค
อย่างไรบ้าง 

๖. ขอทราบเหตุผลการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการงบกลาง 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนา Payment 

Platform ที่เก่ียวกับดิจิทัลวอลเล็ตทั้งหมด 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม OFOS (เช่น รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ย้อนหลัง 

จ าแนกตามรายการ รายละเอียดงบประมาณที่มีการจัดท าค าขอและที่ได้รับอนุมัติในงบปี ๒๕๖๙ จ าแนกตาม
รายการ TOR และรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนและรายชื่อหลักสูตร - คอร์ส ยอดผู้ ใช้งาน  
ยอดผู้ลงทะเบียน ยอดผู้ชมคลิปการสอน) 

๒. รายละเอียดหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูงภาครัฐ (GCIO) (เช่น รายละเอียด
งบประมาณจ าแนกตามรายการ / วัตถุประสงค์ / หลักสูตรและเนื้อหา / ประเภทผู้เข้าร่วม / รายชื่อผู้เข้าร่วม
และสังกัดย้อนหลัง ๕ ปี) รวมถึงผลงานที่เกิดขึ้นหรือได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมหลักสูตร 

๓. รายชื่อหน่วยงานและรายการชุดข้อมูลที่ถูกเปิดเผยโดยหน่วยงาน แต่ไม่ปรากฏใน data.go.th 
พร้อมเหตุผลที่ยังไม่ปรากฏใน data.go.th และแผนหรือกรอบเวลาในการท าให้ข้อมูลปรากฎใน data.go.th 
จ าแนกตามหน่วยงาน 

๕. รายละเอียดบทวิเคราะห์การตรวจสอบพฤติกรรมการแสดงความเห็นของประชาชนต่อร่าง พ.ร.บ. 
สถานบันเทิงครบวงจน ในระบบกลางทางกฎหมาย แพลตฟอร์มการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย (Law 
Portal)  

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดของ DGA  
ว่ามีก่ีหลักสูตร และราคา 

- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดอัตราค่าบริการการให้บริการ Cloud 
ภาคเอกชนและ Cloud กลาง  

- รองศาสตราจารย์ต่อภัสสร์  ยมนาค กรรมาธิการ ขอรายละเอียดแผนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง OCDS 
(Open Contracting Data Standard) 

 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๙๕๕,๐๙๓,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ขอให้ชี้แจงการด าเนินโครงการจัดหาระบบกล้องค้นหาและพิสูจน์ทราบเป้าหมายในเวลากลางวัน

และกลางคืนส าหรับเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ๖ ระบบ ๓๐ ล้านบาท และเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณ
ชายฝั่ง ระยะที่ ๒ ๗ ล า ๓๖ ล้านบาท และรายการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
๑๘๔ ล้านบาท และงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ด าเนินการไปอย่างไร ขอทราบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  
ท่าเรือจังหวัดพังงา 

- ขอให้ชี้แจงเรื่องการเช่ารถ ๕๖ คัน รายการเช่า ๔๓ คัน ที่ต้องสิ้นสุดเช่าปี ๒๕๖๙ ท าให้มีการเช่า 
มีความซ้ าซ้อนหรือไม่ อย่างไร 



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๒๓ 
 

- ในงบประมาณค่าที่ดิน รายการค่าก่อสร้างอาคารพัก ๓๒ ครอบครัว เป็นการจัดจ้างต่อเนื่อง 
ปี ๒๕๗๐ หรือไม่ เหตุใดไม่ได้ตั้งงบผูกพัน 

- กรณีงบจัดซื้อเรือแสดงความคิดเห็นว่าการเข้าระงับเหตุทางทะเลการใช้เฮลิคอปเตอร์จะระงับเหตุ
เร็วกว่าและขอทราบว่ามีจ านวนกี่ล าเพียงพอหรือไม่ มีความพร้อมบ ารุงรักษาหรือไม่ 

- ตัวชี้วัดปกป้องทางทะเล ร้อยละ ๘๐ เห็นควรให้ขยับท้าทายมากขึ้น และในผลการเบิกจ่ายปี 
๒๕๖๘ การรักษาความมั่นคงชายฝั่งทางทะเลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ขอทราบว่าใช้งบต่ ากว่า
เป้าหมายเพราะเหตุใด และค่าเช่ารถยนต์ ประเภทเดียวกัน ขอสอบถามว่าแบ่งจ านวนเดือนอย่างไร  
และขอทราบว่าโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๘ เหตุใดไม่ได้ตั้งงบประมาณ 

- ขอให้ชี้แจงกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี  บ้านพักข้าราชการยังไม่มีการโอน
เปลี่ยนแปลง ขอทราบว่าการสร้างบ้านพัก มีการโอนงบปี ๒๕๖๘ หรือไม ่

- ในการเดินท่อไปยังจังหวัดระยองเป็นการลงทุนมาก ขอทราบว่ามีแนวคิดแผนงานอย่างไรเพ่ือให้
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการดูแลเกาะได้-  

- เอกสารชี้แจงเพ่ิมเติมของหน่วยงาน ไม่มีการให้รายละเอียดโครงการ ซึ่งตามที่คณะกรรมาธิการขอ
เอกสารในงบค่าใช้จ่ายอ่ืน ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายละเอียด Project Profile ที่มีการส่งให้แก่ส านัก
งบประมาณ 

- จ านวนข้าราชการและก าลังพลของหน่วยงาน สอบถามว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายบุคลากร  
มีการตั้งงบประมาณส าหรับการบรรจุเต็มอัตรา หรือตั้งตามอัตราที่บรรจุจริง 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นภารกิจของหน่วยงาน ชี้แจงว่า ภารกิจของศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล คือ ภารกิจของหน่วยงาน ๗ หน่วยงานที่ดูแล ซึ่งมีความหลากหลายและบุคลากรมีความหลากหลาย 
- ประเด็นการก่อสร้างอาคารและศูนย์ควบคุม เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงาน 

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องเช่าอาคารปฏิบัติงาน ปัญหาการก่อสร้างอาคารที่มี
ความล่าช้า การตั้งงบประมาณได้ตั้งไว้สอดรับกับการก่อสร้างที่มีความล่าช้าดังกล่าว 

- ประเด็นงบประมาณท่าเรือจังหวัด ชี้แจงว่า มีการตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ด าเนินการใน  
๓ จังหวัด โดยท่าเรือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ควบคุม และการใช้พ้ืนที่ริมทะเลจ าเป็นต้องขอใช้พ้ืนที่บางส่วน  
จากกองทัพเรือและหน่วยงานอื่น ๆ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ 

- ประเด็นเรือปฏิบัติการความเร็วสูง ที่ผ่านมามีการจัดหาเรือ จ านวน ๑๕ ล า และพบว่าสามารถใช้
ปฏิบัติงานได้ดี และตรงกับความต้องการของหน่วยงานในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงมีแผนในการจัดหาต่อเนื่อง  
โดยมีลักษณะใกล้เคียงเดิมแต่เพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจการณ์ การสื่อสาร และการควบคุม 

- ประเด็นกล้องกลางคืน ชี้แจงว่า ใช้ส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานช่วงกลางคืน  
ของหน่วยงาน 

- ประเด็นรถเช่า ชี้แจงว่า เป็นการเช่ารถโดยมีสัญญาสิ้นสุดในช่วงกลางปี ดังนั้น จึงมีการท าสัญญา
สองช่วง หน่วยงานรับไปปรับรายละเอียดการให้ข้อมูลงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ 

- ประเด็น JDA ชี้แจงว่า การน าน้ ามันขึ้นมาสู่แหล่งอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามการก าหนดทิศทาง
ของรัฐบาล ว่ามีแผนในการสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่อย่างไร 

- ประเด็นบุคลากรของหน่วยงาน ในต าแหน่งข้าราชการและพนักงานราชการ มีการใช้งบประมาณ
จากหน่วยงานบางส่วน ซึ่งมีจ านวน ๒๖๘ คน โดยงบประมาณที่ขอรับจัดสรรเป็นการขอตามอัตราในแผน 
ไม่ได้ขอตามอัตราทั้งหมดที่มี อีกส่วนหนึ่งของบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน  
๗ หน่วยงาน ประมาณ ๙๐๐ อัตรา ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงาน 
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- ส านักงบประมาณ ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้งงบบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ว่าไม่มี
การตั้งอัตราใหม่แต่อย่างใด โดยมีหลักการในการตั้งงบประมาณ คือ ๑. ตั้งงบประมาณตามอัตราเดิมที่มี 
การถือครองจริงและมีผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่รวมส่วนควบ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเบิกจ่าย
สามเดือน (ตุลาคม - ธันวาคม) หากยังไม่ เลื่อนเงินเดือนให้ปรับเงินเลื่อนขั้น จ านวนร้อยละ ๓ ๒.  
การตั้งเงินเดือนให้ตั้งอัตราว่าง ไม่มีเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ และอัตรากลาง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ที่ได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณแล้ว และมีบัญชีรายชื่อพร้อมบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ภายใต้กรอบอัตราก าลังที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายของภาครัฐอนุมัติ โดยตั้งไว้ ๙ เดือน 
และใช้อัตราเงินแรกบรรจุ กรณีที่ยังไม่ได้บรรจุ และให้ใช้หลักเกณฑ์อัตราว่างมีเงิน ๓. อัตราว่างมีเงิน  
มีหลักเกณฑ์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) กรณีมีบัญชีรายชื่อพร้อมบรรจุ ให้ตั้งงบประมาณ ๙ เดือน และใช้อัตราเงิน
แรกบรรจุ ๒) กรณีประกาศสรรหา ให้ตั้งงบประมาณ ๖ เดือน และใช้อัตราเงินแรกบรรจุ และ ๓) อัตราว่าง 
ที่ยังไม่มีแผนสรรหา ให้ตั้งเพียงอัตราโดยไม่ให้เงินงบประมาณ ยกเว้น หน่วยงานของรัฐสภา องค์กรอิสระ  
และอัยการและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- กรณีของศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีค าของบประมาณ ๒๑๐ อัตรา 
เฉพาะข้าราชการ เป็นเงิน ๔๙,๗๗๗,๑๐๐ บาท โดยส านักงบประมาณเสนอตั้งงบประมาณ ๒๑๐ อัตรา  
เป็นเงิน ๔๓,๑๘๙,๗๐๐ บาท ส าหรับพนักงานราชการ ค าของบประมาณ ๗๓ อัตรา เป็นเงิน ๑๔,๓๒๕,๓๐๐ 
บาท เสนอตั้งไว้ ๗๓ อัตรา เป็นเงิน ๑๐,๕๐๖,๙๐๐ บาท 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรมีการพัฒนาการมีส่วนร่วมรับฟังเสียงของประชาชนอย่างรอบด้าน ก าหนดนโยบายตอบสนอง

เพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมการท างานในมิติระหว่างประเทศมากขึ้นดูแลความมั่นคงระหว่างประเทศและชี้แจงท าความ
เข้าใจระหว่างนานาประเทศ และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มากข้ึน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายรวิศ  สอดส่อง โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการการเสริมสร้างการป้องกันภัย

คุกคามไซเบอร์แฟลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์งบประมาณ ๔๙ ล้านบาท 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารในงบค่าใช้จ่ายอ่ืน ขอให้หน่วยงานจัดส่ง

รายละเอียดโครงการ (Project Profile) ที่มีการส่งให้แก่ส านักงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการ 

 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร    ๑๖๒,๗๙๐,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพัฒนาพิงคนครในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าสภาพการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาอุปสรรคใด และขอทราบรายละเอียดงบประมาณ 

ในการดูแลสุขภาพสัตว์ จ าแนกรายการ งบเท่าใด ในระยะเวลาที่ผ่านมาความเป็นอยู่สัตว์มีลักษณะเช่นใด  
และขอทราบแผนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๗  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีวิธีค านวณผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไร เหตุใดขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 
และในอนาคตขยายสวนสัตว์ไปยังจังหวัดอ่ืนหรือไม่ 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ชี้แจงว่า 

ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส านักงานมีการโอนศูนย์ประชุมแสดงนานาชาติให้แก่กรมธนารักษ์  
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส าหรับส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีการตั้งคณะท างานเพ่ือท าการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการถ่ายโอนไปยังองค์การสวนสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันยังด าเนินการโอนย้ายไม่แล้วเสร็จ 

- มีมติคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนการโอนส านักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปยังองค์การสวนสัตว์  
และให้พิจารณาจัดตั้งองค์การบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขึ้นใหม่ ซึ่งในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติ
คณะรัฐมนตรีในการอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต่อมาเมื่อวันที่  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการจัดตั้งองค์การบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการตามบทเฉพาะกาลของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหาร เชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 

- ประเด็นงบประมาณในการดูแลสัตว์ต่อปี ชี้แจงว่า ใช้งบประมาณส าหรับอาหารสัตว์ ประมาณ  
๒๘ - ๓๐ ล้านบาท ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีจ านวนสัตว์ทั้งหมด จ านวน ๑,๑๐๖ ตัว และมีสัตว์ร้อยละ ๔๐ 
เป็นสัตว์ชราภาพ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลค่อนข้างสูง ส าหรับงบประมาณในการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็น
การใช้เพื่อบ ารุงรักษา ปรับปรุง โครงสร้างที่มีอยู่เดิม โดยไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ 

- ประเด็นโรงสูบน้ า ชี้แจงว่า หน่วยงานยังมีความจ าเป็นในการขอรับงบประมาณจากภาครัฐ 
เนื่องจากโรงสูบน้ าเดิมเป็นของกรมวิชาการเกษตรใช้ร่วมกับ ๖ หน่วยงาน และส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
มีการใช้น้ าที่ ม ากกว่ าหน่ วยงานทั้ งหมด  ท าให้ ในช่ วงที่ มี การสูบน้ า เครื่ องสูบน้ า เกิ ดการช ารุด  
และเมื่อเปรียบเทียบราคาในการซ่อมแซมและการสร้างใหม่ พบว่าการสร้างใหม่มีความคุ้มค่ามากกว่า 

- ประเด็นการคิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ค านวณจากจ านวนนักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คูณด้วยค่าใช้จ่ายต่อหัวซึ่งเป็นข้อมูลจากระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา  

- ประเด็นเงินอุดหนุน สาเหตุที่ไม่ใช้ในส่วนของงบประมาณที่เป็นเงินสะสม ชี้แจงว่า งบประมาณ  
ที่หน่วยงานมีเหลืออยู่ในปัจจุบัน คือ จ านวน ๕๑๖ ล้านบาท ซึ่งมีเงินบางส่วนที่กันไว้ส าหรับการเยียวยา 
ในการเลิกจ้างลูกจ้างและบุคลากร จึงเหลือเงินที่สามารถใช้ ได้กว่า ๓๐๐ ล้านบาท จึงยังมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 

 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ     ๒๔๙,๓๑๓,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีในปัจจุบันปริญญาบัตรไม่ได้พัฒนาความสามารถตลาดแรงงาน ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทาง

เชื่อมโยงเอกชนอย่างไรเพื่อพัฒนาใบรับรองคุณวุฒิเพ่ิมคุณสมบัติที่จะส่งผลต่อค่าจ้างได้ 
 - ขอทราบวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมซอฟต์ พาวเวอร์ด้วยคุณวุฒิ
วิชาชีพ ๑๔ ล้านบาทและโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองรับการยกระดับ  
Soft Power และขอทราบว่าในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมจะมี Thailand Brand ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าหรือไม ่
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- ขอทราบว่าในการด าเนินโครงการการพัฒนาระบบ Artificial Intelligence (AI) ของหน่วยงาน
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดและสามารถสนับสนุนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินการมีการเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นหรือไม่ และขอทราบรายละเอียดเรื่องทนาย AI เป็นอย่างไร 

- ในการรับรองมาตรฐานวิชาชีพทุกทักษะ การท างานให้ได้รับยอมรับทั่วโลก มีแผนการด าเนิน
โครงการให้ได้มาตรฐานสากลในแผนปี ๒๕๖๙ หรือไม่ และกรณีไม่มีโรงงานเรียกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  
จะท าให้โรงงานยอมรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพอย่างไรและให้ความส าคัญส่วนใด 

-  โครงการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ ๓.๙ ล้านบาท พิจารณาตัวชี้วัดอย่างไร เหตุใดตัวชี้วัดลดลง 

- ในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจมีระบบการติดตามอย่างไรและในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีจึงต้องมีการแสดงผลการรับรองให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด 

- ขอทราบว่าคุณวุฒิวิชาชีพได้รับการรับรองสากลหรือไม่ คุณวุฒิที่รับรองเกิดการจ้างงานจริงเพียงใด 
และในโครงการส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ๓๓ ล้านบาท เหตุใดมีการก าหนดตัวชี้วัดต่ า
และในโครงการพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์แผนงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือไม่  
E – Platform ได้ประสิทธิภาพเพียงใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นโครงการใหม่ใน Soft Power ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานขอรับจัดสรร  

จ านวน ๒ โครงการ โดย ๑ โครงการเป็นโครงการเดิม และอีก ๑ โครงการเป็นโครงการใหม่ ในรูปแบบ 
Wellness Tourism  

- ประเด็น Soft Power หน่วยงานตั้งเป้าหมายกลุ่มบุคลากรที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่อยู่รายล้อม 
เป็น Creative Economy ซึ่งนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ให้ความส าคัญที่ ๑๑ กลุ่มอุตสาหกรรม  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

- ประเด็นเกมแอนนิเมชั่น หน่วยงานให้ความส าคัญและมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมและประเมิน
สมรรถนะ เช่น นักออกแบบเกม นักพัฒนาโปรแกรมเกม และอุตสาหกรรมด้านศิลปะการแสดง 

- ประเด็นโครงการ AI และโครงการ Cloud ชี้แจงว่า โครงการ Cloud เป็นงบลงทุนเดิม แต่โครงการ 
AI เป็นโครงการใหม่ที่มีขึ้นเพ่ือรองรับงานของหน่วยงานในการท างานและการให้บริการแก่ประชาชน  
โดยขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- ประเด็นระบบบริหารการฝึกอบรม (e-Training) หน่วยงานมีการใช้ระบบ e-Learning มานาน 
กว่าหกปี ก่อนมนีโยบาย Soft Power ของรัฐบาล  

- ประเด็นงบประมาณแฟลตฟอร์ม EWE (E-Workforce Ecosystem) ชี้แจงว่า ระบบดังกล่าว 
มีระบบย่อย จ านวน ๗ ระบบ งบประมาณย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน ใช้งบประมาณไปจ านวน 
๔๑ ล้านบาท โดยหน่วยงานได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากยูนิเซฟ (UNICEF) เพ่ือจัดท าระบบแนะแนวอาชีพ 
จ านวน ๑๐ ล้านบาท ทั้งนี้  แฟลตฟอร์ม EWE มีขึ้นเพ่ือตอบโจทย์คนท างานในทุกช่วงวัย ที่หลุดออก 
จากระบบการศึกษา 

- ประเด็นระบบ e - coupon เป็นระบบที่ส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ผ่านแฟลตฟอร์มนี้ได้รับ
งบประมาณ เพ่ือน าไปลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือน าไปใช้ในการเรียนหรือการสอบ โดยผู้ที่ได้รับ  
e - coupon ต้องเป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การรับรองของแฟลตฟอร์ม EWE  
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- ปัจจุบันหน่วยงานมีการบูรณาการหลากหลายรูปแบบ โดยไม่ได้จ ากัดเพียงการฝึกอบรม 
และการประเมินผล ซึ่งหน่วยงานมีระบบการสอบและระบบ Training Provider ที่การอบรมต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีกลไกประกันคุณภาพ รวมทั้งมีการทดสอบและรับรอง 

- การท างานกับภาคเอกชน หน่วยงานเข้าไปให้การรับรองบุคลากรในสถานประกอบการส าหรับ
สมรรถนะที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้สถานประกอบการทราบว่าบุคลากรของตนเองอยู่ในระดับใดของอาชีพ ปัจจุบันมี
จ านวนกว่า ๑๐๐ บริษัท โดยขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- ประเด็นยานยนต์ไฟฟ้า หน่วยงานมีการส่งเสริมให้มีการลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นใจ  
โดยมีมาตรฐานอาชีพที่มีการพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะที่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น EV 

charger ซ่อมบ ารุงยานยนต์ไฟฟ้า และช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง เป็นต้น  
- ประเด็นกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  (Thailand Zero Dropout) ปัจจุบันมี

คณะกรรมการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีเยาวชนที่ออกจาก
ระบบการศึกษามากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน โดยในแต่ละโครงการของหน่วยงานมีการกระจายสัดส่วน 
ให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว 

- ประเด็นการค านวณมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มีการท างานวิจัยเพ่ือค านวณว่าการท างานและการให้
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบัน ในบริบทของชุมชน สถานประกอบการ  
หรือบริบทของอาชีพ สร้างประโยชน์หรือมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร  

- ประเด็นการทบทวนมาตรฐานอาชีพและเครื่องมือในการประเมินที่เป็นปัจจุบัน หน่วยงานมี  
การทบทวนอยู่เสมอ เนื่องจากมาตรฐานอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอาชีพด้านไอที 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรมีการก าหนดตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย จ านวนคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา เพ่ือให้ได้รับการ

รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ท าให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมมากยิ่งขึ้น 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม EWE (เช่น รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ย้อนหลัง 

จ าแนกตามรายการ / รายละเอียดงบประมาณที่มีการจัดท าค าขอและที่ได้รับอนุมัติในงบปี ๒๕๖๙ จ าแนก
ตามรายการ/จ านวนและรายชื่อหลักสูตร - คอร์ส / ยอดผู้ใช้งาน/ยอดผูล้งทะเบียน/ยอดผู้ชมคลิปการสอน) 

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ระบบ E-coupon ส าหรับการเรียนรู้ (เช่น จ านวนคนและประเภท
ผู้ เรียนที่ได้รับ e-coupon / มูลค่า e-coupon ต่อคน /จ านวนหลักสูตร – คอร์ส ที่ผู้ เรียนสามารถน า  
e-coupon ไปเลือกใช้ได้  จ าแนกตามหลักสูตรที่ พัฒนาโดยสถาบันคุณวุฒิ วิชาชัพ หน่วยงานรัฐอ่ืน 
สถาบันอุดมศึกษา  เอกชน/ผลการด าเนินงานทีผ่านมา/งบประมาณที่มีการจัดท าค าขอและที่ได้รับอนุมัติ
ส าหรับงบปี ๒๕๖๙)  

๓. รายละเอียดเพ่ิมเติม (เช่น แผนกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม) โครงการสนับสนุนก าลังแรงงาน  
ให้มีทักษะอาชีพด้วยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (๑๑ ล้านบาท) 

๔. รายละเอียดเพ่ิมเติม (เช่น แผนกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วม) โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพ  
เพ่ือยกระดับคุณภาพก าลังแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ (๒๓ ล้านบาท) 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร Soft Power 
ได้แก่ ใบเสนอราคาคู่เทียบ และตัวคูณ 
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ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ   ๒๘๔,๙๑๐,๖๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- แสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงานได้รับงบประมาณจ านวนน้อยเนื่องจากภารกิจของหน่วยงาน  

ด้านภัยความมั่นคงมาทุกทางต้องปรับตัว และหน่วยงานต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพ่ือรองรับมิติใหม่  
ในยุคปัจจุบัน 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แบบองค์รวม ๘๖ ล้านบาท การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ(ITA) มีแนวทางให้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ๑๑ ล้านบาท และขอทราบข้อมูล
การสิ้นศรัทธาของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างไร 

- เจ้าหน้าที่ของ สมช. ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปรากฏเรื่องร้องเรียนว่ามีการระบุชื่อเพ่ือรับค่าตอบแทนพิเศษ โดยมิได้มีการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง  
ขอทราบว่า งบประมาณค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มอบให้แก่
เจ้าหน้าที่ มีทั้งหมดจ านวนกี่ราย คิดเป็นงบประมาณจ านวนเท่าใด และมีกระบวนการในการตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นความมั่นคงแบบองค์รวม ชี้แจงว่า ภารกิจด้านความมั่นคงมีความเชื่อมโยงทั้งในระดับโลก 

ภูมิภาค และประเทศ โดยปัญหาต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้น การบริหารจัดการด้านความม่ันคง
ต้องขับเคลื่อนทั้งในด้านการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ เพ่ืออ านวยการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเข้าใจในประเด็นปัญหา นอกจากนี้ ภารกิจที่ส าคัญของโครงการคือการพัฒนาฐานข้อมูลเรื่องความมั่นคง 
ระบบการประเมิน การพัฒนาองค์ความรู้ และการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ 

- ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ชี้แจงว่า มีข้อผิดพลาดของระบบเว็บไซต์  
ที่ ได้ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ท าให้ขั้นตอนการประเมินขาดหายไป และมีผลการประเมินค่อนข้างต่ า  
โดยในปัจจุบันได้ด าเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

- ประเด็นการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ชี้แจงว่า การจัดท านโยบายในกรณีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ต้องขังในเรือนจ า เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการสะท้อนข้อมู ลที่มี 
ความละเอียดอ่อน 

- ประเด็นแรงงานต่างด้าว ชี้แจงว่า ปัจจุบัน สมช. เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการกระทรวงแรงงาน
ในการจัดระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้หน่วยงานสามารถควบคุมได้ ส าหรับแรงงานกลุ่มใด  
ที่กระท าผิดเงื่อนไข จะมีการด าเนินการตามกฎหมายคนเข้าเมือง โดยด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

- ประเด็นการสิ้นศรัทธาของคนรุ่นใหม่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันเกิดข้ึนทั่วโลก ซึ่งเป็นการสิ้นศรัทธาของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อมั่นในระบบการปกครอง ระบบรัฐ หรือระบบกฎหมาย โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก  
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งนี้ สมช. อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

- ประเด็นการปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้แจงว่า หน่วยงานมีการด าเนินการ
ร่วมกับ กอ.รมน. โดยหน่วยงานมีกองจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตีกรอบการท างานของบุคลากรในกลุ่มนี้  
เป็นหลัก 
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการว่าจ้างบริษัทไชน่า 

เทเลคอม ในการจัดท าระบบดิจิทัลเพ่ือความมั่นคง (เช่น งบประมาณทั้งหมด / รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง 
/อุปสรรคที่เผชิญ/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น/แผนงานหลังจากนี้) 

- นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร กรรมาธิการ ขอเอกสาร รายละเอียดงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษ 
ในการปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ มีทั้งหมดจ านวนกี่ราย คิด เป็น
งบประมาณจ านวนเท่าใด และมีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร 

 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ     ๖๔๗,๙๐๔,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักข่าวกรองแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- แสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงานได้รับงบประมาณจ านวนน้อยเนื่องจากภารกิจของหน่วยงานด้านภัย

ความมั่นคงมาทุกทางต้องปรับตัว และหน่วยงานต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพ่ือรองรับมิติใหม่ในยุคปัจจุบัน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการสื่อสารกับสังคม ชี้แจงว่า ปัจจุบันหน่วยงานมีการจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform)  

เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับสังคมมากขึ้น 
- ประเด็นงบประมาณโครงการ จ านวน ๔๙ ล้านบาท ชี้แจงว่า เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีโครงการ

ย่อย จ านวน ๔ โครงการ โดยมี ๒ โครงการที่ใช้งบประมาณส่วนใหญ่ คือ การจัดซื้อแพลตฟอร์ม (Platform) 
และการจัดซื้อระบบป้องกันและระบบค้นหา 

 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส านักกรรมาธิการ ๑ 


